

# Tài Liệu Quan Vụ Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị



Nhằm mục đích nói lên tất cả di4n tiến chính trong vụ xây dựng Tượng Đài Quảng Trị tại California, chúng tôi xin thu thập những văn thư liên quan và trình bày theo thứ tự thời gian để quý vị dễ theo dõi.

Theo tài liệu trên trang web của UBXDTD (Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài) thì Tượng đài nhằm vinh danh những người lính VNCH đã chiến đấu và hy sinh để chiếm lại Cổ Thành Quảng Trị trong trận chiến khốc liệt mùa hè năm 1972. <https://quangtrimonument.com/>

Tượng đài này dự trù sẽ xây trong Công Viên Tự Do thuộc thành phố Westminster. Tiểu Bang California, khánh thành vào tháng 9 để kỷ niệm đúng ngày tái chiếm Cổ Thành. Nhưng sau đó vì những lộn xộn, đã dời lại đến tháng 11, 2021

Bản phác thảo Tượng Đài có hai tấm bia lớn: Một cái khổ 7 x 7 sqft, cái kia cũng là một tấm đá khổ 10 x 6 sqft. Cả hai dựng trên một cái nền đá hoa cương màu đen có khuôn khổ 6 x 18 x 11 cubic feet. Trên tấm đá hoa cương là tấm ảnh những người lính dựng cờ khổ 4 x 4 sqft thực hiện theo cách bas relief. Dự trù chi phí là US \$125,000.00.

Ủy Ban Xây Dựng TDQT gồm có: Chủ Tịch: Trần Thái Văn, cựu Dân Biểu Tiểu Bang California; Tổng Thư Ký: Nghê Lữ, Phóng Viên; Thủ Quỹ: Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Thuanh viên: Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Westminster Nguyễn Mạnh Chí, Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm (người vẽ bản Tượng đài), Cựu Thiếu Tá TQLC Trần Quang Duật, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Trung Cao, Phan Chân, Alan Võ Ford.



## Quanh vụ Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị

---

### Thư đóng góp ý kiến của ông Đỗ Văn Phúc

Ngày 15 tháng 5, 2021

Đỗ Văn Phúc  
Cựu Quân Nhân QLVNCH, Texas

Kính gửi  
Ông Huỳnh Lương Thiện  
Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị.

Trước hết, tôi xin tỏ lòng khâm phục, biết ơn các ông về sáng kiến và xúc tiến việc xây dựng Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị.

Đây là một công việc rất có ý nghĩa cao quý nhằm lưu lại và giáo dục cho hậu thế hiểu biết lịch sử chiến đấu oai hùng của Quân Dân miền Nam chúng ta.

Bất cứ đề án nào nhằm vinh danh Quân Lực VNCH đều đáng trân quý.

Tôi từng là thành viên trong Ủy Ban Design của Tượng Đài Chiến Sĩ dựng lên trong khuôn viên Quốc Hội Tiểu Bang Texas ở thành phố Austin. Vì thế, tôi hiểu sự khó khăn của quý vị từ giai đoạn đầu tiên cho đến giai đoạn kết thúc. Nhất là hai công tác vận động gây quỹ và thiết kế mẫu tượng đài. Ngay lúc đầu, sau khi nhận được tin tức về mẫu tượng, tôi đã có gửi ra ý kiến nhưng không rõ có nhận được sự chú ý của quý vị hay không. Biết rằng góp ý không chừng có thể tạo ra mối nghi kỵ, bất hoà trong hoàn cảnh sinh hoạt phức tạp của cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay. Nhưng vì lòng yêu kính đối với Quân Đội, tôi nhận thấy có hẳn nhận phải góp ý để công việc



- Quý vị nên **mở một cuộc thi vẽ mẫu** (trích chừng vài ngàn đô la làm giải thưởng). Trong cộng đồng VN không thiếu những họa sĩ, nhà điêu khắc tài ba.
- Nếu có đủ khả năng tài chính thì **nen đúc tượng** (tổng kém đến từ vài trăm ngàn đô la trở lên). Còn thấy tài chánh không đáp ứng thì cũng xin làm **theo mẫu chạm nổi** (bas-relief) bằng đồng hay xi măng trên một bia đá hoa cương.
- Trong hình mẫu khi xem đoạn phim của Ủy Ban Quyên Góp mà ông phổ biến mới đây, tôi thấy tấm ảnh chính là người lính dựng cờ, rồi lại thấy hình này lập lại trong cái đĩa tròn ở trên góc trái. Như thế có thừa không?. Tôi đề nghị trong cái đĩa đó, **nen in phù hiệu Quân Lực VNCH** hay bản đồ, hay hình cô thành Quảng Trị.
- Nên có một tấm **plaque ghi chú về cuộc chiến** chừng một đoạn văn. Plaque này có thể gắn bên dưới tượng chính, hay trên một cái trụ nhỏ bên cạnh tượng đài.
- Cũng nên có **1 tấm plaque có phù hiệu những đơn vị tham chiến** trận Cổ Thành cùng tên đơn vị của họ (cấp Tiểu Đoàn, Lữ Đoàn, Sư Đoàn hay Binh Chủng).

2. Quý vị dựng lên một tượng đài có tính quân sự mà tôi được biết quý vị **thiếu sự tham khảo với các hội đoàn quân đội**, nhất là những binh chủng góp công trong cuộc tái chiếm. Tôi thấy trong Ủy Ban có vài vị cựu quân nhân, nhưng họ không thể đại diện cho hội đoàn Quân Đội. Thưa ông, đó là sự thiếu tế nhị về ngoại giao, và có thể dẫn đến những bất hoà, tranh cãi gây chia rẽ. Ngoài ra, cũng có thể có sơ sót mà sau này, khi tượng đài đã hoàn thành thì rất khó sửa lại (Ví dụ: (1) Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster. Người tạc tượng có lẽ chưa hề là lính tác chiến, đã cho người lính đeo trái lựu đạn mà cái thìa (mỏ vịt) quay ra bên ngoài; (2) Trên tấm bia Tưởng niệm 5 vị Tướng tuấn tiết, hình cố Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ chỉ đeo sao có một bên cổ áo phải, trên cổ áo trái thì lại không có ngôi sao mà chỉ lờ mờ ba bông mai cấp Đại Tá.)

3. Vì đây là một công trình quy mô, mang tính chất lịch sử; việc thiết kế phải thật chu đáo để sau khi hoàn tất không thể bị chê trách vì những khuyết điểm có thể tránh được từ lúc đầu. Tuy biết rằng không có việc gì có thể hài lòng tất cả mọi người, thế nào rồi cũng có khen có chê. Nhưng các ông cứ làm những gì theo sự nhiệt tâm và công chính.



## Thư trả lời của Ông Nguyễn Quốc Lân

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION  
TƯỢNG ĐÀI I C Ở THÀNH QUẢNG TRỊ  
9141 Bolsa Ave., Suite 303, Westminster, California 92683, (714) 512-5630  
<https://cothanhquangtri.com>; <http://quangtrimonument.com>

Ngày 16 tháng 5 năm 2021

**Ông Đỗ Văn Phúc**, Cựu Quân Nhân QLVNCH

Thưa Ông Phúc,

Tôi có nhận được thư của ông được phổ biến trên một số diễn đàn mạng xã hội về vấn đề xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị (“Tượng Đài”). Tôi đã chuyển thư của ông đến Ủy Ban Xây Dựng để cân nhắc khi điều kiện cho phép, Tôi xin được trả lời vắn tắt một số các ý kiến đưa ra trong thư của ông như sau:

1. **Vấn đề mẫu mã, kích thước, nội dung và trình bày. Vấn đề này hiện nay đã quá trễ vì công trình xây cất và tác tạo đã bắt đầu. Ngày đặt viên đá đầu tiên sẽ là ngày 6 tháng 6 và ngày khánh thành sẽ vào ngày 19 tháng 9. Tất cả vấn đề này cần phải được hoàn tất trong đơn xin giấy phép từ thành phố và sau đó dùng để vận động đồng hương.**

Cho tới giờ này, chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ đề nghị thay đổi nào từ quý đồng hương từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến xây dựng từ các chuyên viên hay đoàn thể cựu quân nhân để có thể thay đổi hay uyển chuyển những gì có thể làm được.

này trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ [www.cothanhquangtri.com](http://www.cothanhquangtri.com). Cho tới giờ này, sự chống đối của một vài thành phần cựu quân nhân chỉ xoay quanh vấn đề tại sao họ không được tham khảo hay hỏi ý kiến trước khi xin giấy phép hay tại sao người này hay người kia được mời tham dự trong UBXDTD mà họ không được mời.

3. **Vấn đề thiếu sự tin tưởng về các vị dân cử là không đúng sự thật và do thiếu sự hiểu biết tối thiểu.** Tôi cũng là một dân cử tham gia trong dự án này và tôi cảm thấy vấn đề ông đặt ra không xứng đáng được trả lời trên diễn đàn này.

Tôi và UBXDTD vẫn tôn trọng và cảm ơn các ý kiến xây dựng khác của ông.

Trân trọng

Ls. Nguyễn Quốc Lân, Thành Viên UBXDTD

---

### **Phúc thư của ông Đỗ Văn Phúc gửi cho ông Nguyễn Quốc Lân và công luận**

Ngày 18 tháng 5, 2021

Đỗ Văn Phúc, Texas

Kính gửi quý Đồng Hương, Truyền Thông  
Ông Nguyễn Quốc Lân, Ủy Ban Tương Đài Cổ Thành Quảng Trị.

Kính thưa quý vị, thưa ông Nguyễn Quốc Lân.

Tôi vừa nhận thư trả lời của ông Nguyễn Quốc Lân, thay mặt Hội Đồng Quản Trị của Ủy Ban Tương Đài Cổ Thành Quảng Trị. về những vấn đề tôi nêu ra trong lá thư góp ý gửi ra ngày 15 tháng



Thưa ông Lân, làm sao đồng hương có thể góp ý về mẫu mã, kích thước... khi trong giai đoạn này họ hoàn toàn không hay biết gì cả. Và sau khi dự án được chấp thuận, đồng hương mới được biết thì sự góp ý theo ông là đã quá trễ!!!!??? Đó là nói về đồng hương vùng Orange County, còn đồng hương khác ở những tiểu bang xa xôi thì mãi đến khi có những phản ứng của Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến, mới biết được về dự án "tượng đài". Về điểm này, quý Ủy Ban đã đặt mọi người trước một sự đã rồi!

Và tại sao phải tiến hành gấp rút đến thế đối với một dự án có tầm vóc và giá trị lịch sử?

2. Về việc thiếu sự tham khảo với các hội đoàn quân đội, tôi thấy trong thành phần cố vấn chỉ có tên vài cá nhân mà thiếu hẳn các hội đoàn cựu quân nhân từng có những chiến sĩ tham dự và hy sinh trong trận Tái Chiếm Cổ Thành, nhất là Tổng Hội TQLC, là binh chủng có hơn 3500 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh, mà đúng lý ra, các ông nên mời vào Ủy Ban ngay từ lúc đầu. Tôi xin dành sự đánh giá về điểm này cho các hội đoàn.

3. Về điểm 3, thưa ông, chúng tôi có kinh nghiệm đau thương khi làm việc trong dự án Tượng Đài Cựu Chiến Binh trong Chiến Tranh Việt Nam ở khuôn viên Quốc Hội Texas (Texas Capitol Vietnam Veterans Monument). Ủy ban này ban đầu đã có dự tính đưa thêm hình ảnh chiến sĩ Quân Lực VNCH vào tượng đài. Vì thế họ đã mời chúng tôi đại diện Cộng Đồng Austin và đại diện Hội Cựu Quân Nhân Austin vào ngồi chung trong Ủy Ban mà thành viên là các hội Cựu Quân Nhân Mỹ. Mẫu tượng đầu tiên do điêu khắc gia Duke Sundt trình ra Ủy Ban được chấp thuận có hình ảnh người lính Việt Nam đội nón beret, vóc dáng nhỏ hơn 4 người lính kia, (xem ảnh).



Nhưng...

Sau khi có sự can thiệp bởi một phụ nữ từng nhiều năm làm ăn cộng tác với Việt Cộng và đặc biệt sau chuyến đi Việt Nam





Thưa quý vị, tôi không rõ ông Dân Biểu Smith là có những hoạt động tiếp xúc gì ở Sài Gòn mà đã đưa đến sự thay đổi trong hình ảnh tượng đài, bỏ rơi người lính VNCH như từng xảy ra khi Quốc Hội Hoa Kỳ chấm dứt viện trợ, trao miền Nam vào tay Cộng Sản Bắc Việt.

Từ kinh nghiệm đó mà chúng tôi xin được lưu ý đến vai trò quan trọng của 4 vị dân cử trong Hội Đồng Quản Trị. Nếu trong tương lai, dự án này thành công tốt đẹp, thì niềm tin trong chúng tôi đối với quý vị sẽ tăng lên.

Khi ông viết trong phúc thư rằng: “*Vấn đề thiếu sự tin tưởng về các vị dân cử là không đúng sự thật và do thiếu sự hiểu biết tối thiểu.*” Thưa ông, trong khi có những người tin tưởng các dân cử, thì cũng không thiếu gì người mất lòng tin. Có lẽ ông quá chủ quan khi dám quả quyết là đúng hay không đúng sự thật! Về sự hiểu biết về chính trị, có nhiều người có kinh nghiệm và kiến thức cao rộng hơn các ông nhiều. Đó là chưa nói tới việc thiếu lễ độ tối thiểu khi ông gửi lá thư cho cho một người khác với cách mở đầu có vẻ xúc xược. Ông còn trẻ, chức vụ trong xã hội cũng chưa cao gì lắm, **tôi khuyên nên bớt tự phụ và học cách khiêm cung**, để chiếm được cảm tình đồng hương!

4. Ngoài ra, trong thư đầu tiên gửi đến ông Huỳnh Lương Thiên, chúng tôi có hỏi và xin ông xác nhận **có phải nhà thầu rác David Dương đã tặng cho quỹ của Ủy Ban Tượng Đài năm mươi ngàn đô la.** Ông Thiên không trả lời câu này mà chỉ nói có hai vị ân danh tặng 50 ngàn mỗi vị.

Thưa quý vị, đây là một vấn đề rất quan trọng. Nếu Ủy Ban Tượng Đài nhận tiền của những kẻ từng làm ăn, giao tiếp với Việt Cộng, thì đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với vong linh những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Mong rằng chuyện này chỉ là tin đồn sai sự thật.

Thư này, kèm với thư ông Nguyễn Quốc Lân, sẽ được gửi rộng ra công luận để tường và phán xét.

Trân trọng

---

Đền ngày 13 tháng 12 năm 2020 -tức gần 4 tháng sau ngày phác họa bản vẽ-, Luật Sư Nguyễn Quốc Lâm, thành viên của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ), liên lạc với Tổng Hội về tượng đài và gây quỹ.

Sau khi nghiên cứu thành phần UBXDTĐ cùng những chi tiết liên quan, BCH/TH đã trình lên Ban Cố Vấn & Giám Sát:

1. Dự án này bắt đầu ít nhất đã trên 4 tháng, là vấn đề có liên quan đến Bình Chủng TQLC vậy mà họ không liên lạc với TQLC. Đây là điểm thiếu tế nhị, lịch sự căn bản nhất trong xử thế.

2. Tại Nam CA là nơi UBXDTĐ có trụ sở chính nhưng tại sao họ không liên lạc trực tiếp với Hội TQLCVN Nam Cali và nhiều nhân sự có mối liên hệ trực tiếp với TQLC?! Tại sao lại phải kiếm những người không sinh hoạt với tập thể TQLC. Liệu có phải những nhà chính trị này cố tình gây chia rẽ Bình Chủng TQLC!?

3. BCH/TH và Ban Cố vấn & Giám Sát có cảm tưởng UBXDTĐ này chỉ báo cho BCH/TH biết để hợp thức hóa việc đã xong và nay là giai đoạn gây quỹ cho tượng đài nên họ cần có mặt TH/TQLC để dễ gây quỹ.

<https://tredeponline.com/.../upl.../2021/01/download-1-2.jpg>

4. Sư Đoàn TQLC đã hoàn toàn tái chiếm Thị Xã QT ngày 16 tháng 9 năm 1972. Lễ dựng cờ chính thức lúc 12:45 g ngày 16 tháng 9 năm 1972 theo lệnh của Thiếu Tướng Bùi Thế Lâm ,Tur lệnh Sư Đoàn TQLC và đã ủy nhiệm cho Lữ Đoàn Trưởng 258 TQLC thi hành. Đại Tá Ngô Văn Định, LĐT Lữ Đoàn 258, xác nhận UBXDTĐ đã xử dụng không đúng hình ảnh chính thức của Lễ Dựng Cờ chiến thắng.

6. Nay trong Ban Cố Vấn UBXDTĐ được bổ túc và cập nhật trên website vào ngày 6 tháng 1

năm 2021, họ lại vội vã đưa nhiều nhân vật tên tuổi mà không có liên quan gì đến trận tái chiếm Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị . Đặc biệt có một điều thật khôi hài là UBXDTĐ đã tự động ghi tên Bà Vũ Tuyết Khanh, phu nhân cố TT Bùi Thế Lân vào danh sách cố vấn. BCH/TH đã liên lạc với phu nhân cố TT và bà xác nhận không có bất cứ cá nhân nào liên lạc với bà về vấn đề này. Như vậy UBXDTĐ đã làm một điều vừa phi pháp vừa bất lịch sự , không phù hợp với chức danh và chuyên môn của đa số thành viên của Ủy ban này. Phu Nhân cố Thiếu Tướng cần một lời xin lỗi chính thức từ UBXDTĐ.

7. Thiếu Tướng Bùi Thế Lân đã ra đi 7 năm trước đây, BCH/TQLC hiện còn Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh phó, Đại Tá Ngô Văn Định LĐT/ LĐ 258 TQLC thế mà họ cố tình bỏ qua không liên lạc, lại đi mời một vài vị tuy có cấp bậc cao nhưng lại không hề có liên hệ, hoặc bất cứ hiểu biết nào về trận tái chiếm Quảng Trị năm 1972.

Thưa quý NT,

Các Chiến hữu MX

Ban Chấp Hành/ THTQLCVN rất bận rộn trong thời điểm hiện tại, nhưng buộc lòng phải dành thì giờ để giải trình vấn đề tượng đài một lần và xác định không thể hợp tác với UBXDTĐ vì những lý do lắm lắm đầy hậu ý lắt léo của trò chơi chính trị như nêu trên.

BCH/TH chân thành cảm ơn quý NT trong Ban CV & GS luôn sát cánh để hướng dẫn cho BCH/TH hoạt động hữu hiệu, đúng đường lối và nêu cao tinh thần danh dự của Binh Chủng.

Trân trọng.

- Quý Đại Diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể và các Hội Đồng Hương
- Cùng toàn thể Đồng Hương ty nạn tại Hải Ngoại và các Ban Trẻ thuộc thể hệ Hậu Duê.



Thưa quý vị,

Bao tháng qua, chúng tôi luôn được hỏi, cũng như bị hỏi, về việc Thành Phố Westminster chuẩn bị xây Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Là những người cư ngụ trong vùng Nam California, lúc đầu, chúng tôi cứ nghĩ đây chỉ là trò đùa của trẻ nít chớ làm gì có việc xây cất mà mình không biết cũng như không được thông báo qua các hệ thống truyền thông, báo chí.

Nhưng đó là sự thật!

Sau khi tìm hiểu cũng như tiếp nhận phản ứng từ các nơi gửi về, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chúng tôi đã có phiên họp và đưa tới quyết định như sau:

1) Chúng tôi không chống đối việc xây dựng Tượng Đài này, vì nó là một biểu tượng lịch sử trong công cuộc bảo vệ miền Nam của Quân Dân Cán Chính VNCH.

2) Chúng tôi phản đối và không chấp nhận:

- Thành phần nhân sự trong Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ) và Gây Quỹ. Với vai trò là Thị Trưởng của Thành Phố, nơi sẽ được xây Tượng Đài, mà chỉ là Thành viên của Ủy Ban, dưới sự “sai bảo” của những nhân vật, không mấy được ưa chuộng trong thời gian qua của Cộng Đồng Ty Nạn có địa danh là Little Sài Gòn.

- Trong Website của UBXDTĐ có cho biết đã mời gọi các Hội Đoàn Quân Đội tham gia (?), nhưng sự thật, việc xây dựng này được quyết định từ tháng 8/2020, cho mãi đến tháng 12/2020 mới được phổ biến ở các nơi xa trong khi tại Little Sài Gòn, không ai được hay biết gì.

- Cái không đúng đắn nhất, khi một thành viên trong Ủy Ban “được” đồng hương cho biết đã từng về Việt Nam, được bọn cộng sản tiếp đón (có hình ảnh) v.v., được ông Luật Sư trong Ủy Ban viết bài tường trình để biện hộ, thay vì cá nhân đó phải làm cho chính mình! Tại sao???

Việc xây dựng các Tượng Đài, không phải là đề tài mới lạ gì đối với đồng hương, không chỉ ở Nam California, mà ở khắp nơi có người Việt sinh sống. Nhưng lần này, chúng tôi cảm thấy có cái

## **Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến ở Việt Nam**

Ong Robert Harrison (Thủy Quân Lục Chiên Hoa Kỳ)  
Phó Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Mỹ trong Chiến Tranh VN,  
kiêm Phó CT Ủy Ban Tượng Đài Việt Nam ở Westminster.

From: bobchris3@aol.com  
Date: June 10, 2021 at 11:37:01 AM PDT  
To: ...  
Subject: Fwd: Public Comments To Be Read By City Clerk during 6/9/21 City Council Meeting.  
Reply-To: bobchris3@aol.com

To All:

I am including in this email my letter read at the City Council Meeting last night 6/9/21. It is pointed, direct, attacking and loaded with facts. Please read and understand what I am saying. Please send this email to all on your email list.

Received a copy of the Coalition letter which was in Vietnamese where I had my wife interpret it . Your letter was very weak and not what we had agreed to in our March 30th meeting at the Tran Hung Dao General Office. We are divided. In battle, if divided we could lose.

We need to get support from the City Council of Westminster. We need to get three votes on our side. These council persons will vote what is best for them politically not necessarily what is right or wrong. I had called one council person and seeking their support against the Quang Tri Monument construction. Their easy inquiry was they did not see the Coalition against it, and wanted to hear that the Coalition was against it. then they would vote for our favor to gain our support. To

VP Vietnam War Memorial In Westminster, Inc. (The Committee)

I would like all my comments to be read during the City Council Virtual Meeting this



Wednesday 06/09/21 By the City Clerk and recorded in the Meeting Minutes.

**Request:** City rescind agenda item #5.1 approved 12/09/20, including any other approved monuments, and stop construction of the Quang Tri Monument and all future construction of monuments at Freedom Park.

Several Vietnam Veterans of American Chapters oppose the Quang Tri Monument Project, proposed by Mayor Tri Ta and ask the City Council to rescind the decision which the Council passed on December 9th 2020 approving item#5.1. Many of us including Colonel (Retired) Craig Mandeville had emailed our objections with some acknowledged in the zoom meeting to raise our concerns and objections. Our emails were not read and some acknowledged in the virtual meeting were disconnected without hearing their objections.

Mayor Tri Ta and the City in a rush process to approve the Quang Tri Monument, did not sufficiently hold community meetings to get public input. The American Vietnam Veterans and the Coalition of South Vietnamese Armies and the community at large did not have an opportunity to give input. In fact, Mr. Lan Nguyen explained the project had to be CARRIED OUT IN SECRET, because the committee was concerned of adverse reaction and opposition by members of the community. No transparency?

Mayor Tri and Councilman Charlie Nguyen mislead the City of Westminster and Council that the Quang Tri Victory Foundation was a non-profit, whereas they were not a non profit and are still not a non-profit according the the IRS and State of California. Articles of Incorporation were only filed 12/1/20, using the Articles they rushed and misled the City of Westminster and the City Council during meeting on 12/9/20.

American Vietnamese Veterans and South Vietnamese Veterans using monuments of specific battles with plaques on them, honoring themselves for political and personal gain.

Freedom Park was not meant to favor any particular Country and its battles and is not large



enough for this or other approved monuments which should be placed in any of the 19 other city parks.

According to those that lived thru the Quang Tri Victory Battle and general military protocol the proposed monument does not respect military Culture and protocol where the photo shopped picture to be placed on the monument is disrespectful.

Please rescind all approved monuments and stop any further construction.

Robert L. Harrison

---

### **Bản dịch hai văn bản trên**

Kính gửi mọi người,

Tôi gửi kèm trong email này bức thư của tôi đã đọc tại buổi họp Hội đồng Thành phố tối qua 6/9/21. Nó nhắm thẳng vào mục đích, với đủ các dữ kiện. Xin hãy đọc và hiểu những gì tôi đang nói. Vui lòng gửi email này cho tất cả trong danh sách email của bạn.

Tôi có nhận được một bản sao của bức thư bằng tiếng Việt của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH mà tôi đã nhờ vợ tôi dịch ra cho tôi. Bức thư này rất yếu và không đúng như những gì chúng tôi đã đồng ý trong cuộc họp ngày 30 tháng 3 tại Văn phòng Trần Hưng Đạo. Chúng tôi bị chia rẽ. Trong đấu tranh, nếu chia rẽ, sẽ thua cuộc.

Robert L. Harrison USMC (Retired)

---

### **Bản đề nghị gửi lên Hội Đồng Thành Phố**

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Robert L. Harrison USMC (Hưu trí)  
Phó Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Chiến Tranh Việt Nam, Chapter 1024;  
Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tượng Đài Chiến Tranh Việt Nam tại Westminster.

Tôi muốn tất cả các ý kiến đóng góp của tôi sẽ được Thư Ký của Hội Đồng Thành Phố đọc trong cuộc họp (virtual) vào Thứ Tư ngày 9 tháng 6, 2021 và được ghi vào biên bản cuộc họp.

**Yêu cầu:** Thành phố hủy bỏ mục # 5.1 đã được phê chuẩn ngày 9 tháng 12, 2020, bao gồm bất kỳ công trình nào khác đã được chấp thuận, và ngừng xây dựng Tượng đài Quảng Trị và tất cả các công trình xây dựng tượng đài trong tương lai tại Công viên Tự do.

Một số hội đoàn cựu chiến binh Việt Nam cũng phản đối Dự án Tượng đài Quảng Trị do Thị trưởng Tạ Đức Trí khởi xướng và yêu cầu Hội đồng Thành phố hủy bỏ quyết định mà Hội đồng đã thông qua vào ngày 9 tháng 12 năm 2020 phê duyệt mục số 5.1. Nhiều người trong chúng tôi, bao gồm cả Đại tá hồi hưu Craig Mandeville đã gửi email những phản đối của chúng tôi cùng với một số người tham dự cuộc họp để nêu lên mối quan tâm và sự phản đối của chúng tôi. Các email của chúng tôi đã không được đọc và những vị này đã bị cắt đường dây liên lạc khi họ phát biểu nên không ai nghe thấy sự phản đối của họ. (Chú thích của người dịch: Cuộc họp qua Zoom (online))

**Thị trưởng Trí Tạ và Hội Đồng Thành Phố đã vội vàng, gấp rút phê duyệt dự án Tượng đài**

Có thể có xung đột lợi ích (Conflict of interest) khi Thị trưởng Trí Tạ và Nghị viên Charlie Nguyễn khi khởi xướng dự án tượng đài. Họ đã sử dụng chức vụ chính thức của mình, nằm trong Ban Giám đốc Quỹ Chiến thắng Quảng Trị, thực sự điều hành dự án. **Họ lợi dụng địa vị của họ để vận động quyền góp tài chính có lợi cho mục tiêu chính trị của họ.**

Hội đồng thành phố ngay từ khi Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ban đầu được xây dựng, đã hiểu biết về những người đã tham gia, gồm cựu chiến binh Mỹ trong Chiến Tranh Việt Nam và cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hoà là đã từng trải và sống sót sau sau chiến tranh, những người từng đối diện cái chết, chứng kiến sự tàn phá, mất mát đồng đội, chịu đựng cay đắng trong tù, và thoát khỏi Việt Nam, và vẫn còn đau khổ cho đến ngày nay.

Giờ đây, các Thành viên Hội đồng Thành phố là những con em thế hệ thứ 2 và thứ 3 và bạn bè của họ đang ăn cắp sự VINH QUANG của các Cựu chiến binh Mỹ, Việt bằng cách sử dụng các tượng đài của các trận đánh cụ thể với các tấm bảng trên đó, tự vinh danh họ và phục vụ lợi ích chính trị và cá nhân họ thôi.

Công viên Tự Do không phải để ưu đãi cho một quốc gia nào với tất cả những trận đánh, và nó cũng không đủ rộng để làm chuyện này. Những tượng đài khác nếu được phê thuận thì nên xây nơi khác, tại bất cứ một trong 19 công viên của thành phố.

Theo ý của những cựu chiến binh từng chiến đấu tại Cổ Thành Quảng Trị, và cũng theo nghi thức quân sự, việc dựng lên cái hình ảnh được tạo bằng photoshop là bất kính và trái với truyền thống.

Xin hãy hủy bỏ tất cả những dự án tượng đài mà quý vị đã phê thuận và ngưng ngay việc xây dựng.

---

## **Tổng Hội TQLC/QLVNCH:**

Đây sự thật 100% là hoàn toàn chủ trương và công việc đang tiến hành của 3 chính trị gia Trần Thái Văn, Tạ Đức Trí, Nguyễn Quốc Lân.

Vấn đề:



Tượng đài Cô thành Quảng Trị 1972 của UBXD với mô hình lá cờ vàng Tô Quốc quệt đất đang được vài người lúi cúi cố cắm trên một đồng gạch vụn....

-Liệu hình ảnh "oai phong" này của Tượng Đài và trên đó khắc ghi tên tuổi của những người bỏ tiền mua danh để được lưu danh có che khuất được hàng ngàn Chiến Sĩ QLVNCH đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong cuộc chiến, đặc biệt là 3658 chiến sĩ TQLC đã hy sinh trong chiến đấu trực tiếp ngay tại thành phố và cố thành Đỉnh Công Tráng Quảng Trị.????

---

## **Sự Ngay Thẳng của nhà Truyền Thông Đỗ Văn Phúc**

Vài nhận xét về cuộc phỏng vấn của ông Dương Phục của đài radio Saigon-Houston với hai ông Lê Quang Liễn, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến và ông Lê Đắc Lực, Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù xoay quanh việc xây dựng Tượng Đài Cố Thành Quảng Trị ngày 11 tháng 6, 2021 vừa qua.

Vụ xây dựng Tượng Đài Cố Thành Quảng Trị đã tiến đến giai đoạn đặt viên đá khởi công vào tuần qua ở khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, California, dù có hàng loạt những ý kiến phản đối từ các hội đoàn quân đội và nhiều nhân sĩ có lòng quan tâm.

Xin nhắc lại, kế hoạch xây tượng đài này không rõ được phôi thai vào lúc nào nhưng công chúng chỉ biết qua Bản Tin Báo Chí số 1 đề ngày 9 tháng 12, 2020 và chỉ được công bố ngày 15

Sau đó, thì hàng loạt những thư phản đối từ Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ từng Chiến Đấu ở Việt Nam, Tập thể Chiến Sĩ VNCH các Trung Tâm Tây Nam cũng nhiều nhân sĩ, cựu quân nhân VNCH khác.

Nhưng Ủy Ban Xây Dựng đã đặt con trâu trước cái cày rồi. Họ bất chấp các phản đối, đề nghị xây dựng mà cứ tiến hành việc đặt viên đá đầu tiên hôm 7 tháng 6 vừa qua.

Việc làm thiếu minh bạch của Ủy Ban Tượng Đài được ông Robert Harrison, Phó Chủ Tịch

Vietnam Veterans of America, kiêm Phó Chủ Tịch Ủy Ban Tượng Đài Chiến Sĩ Westminster vạch ra như sau:

1. Ông Tạ Đức Trí đã gấp rút tiến hành kế hoạch mà không hỏi ý kiến quần chúng. Ông Nguyễn Quốc Lân thì giải thích phải tiến hành trong bí mật. Tức là thiếu sự minh bạch.
2. Ông Tạ Đức Trí đã lừa gạt Hội Đồng Thành Phố Westminster khi ông ta nói rằng Quang Tri Victory Foundation là Bất Vụ Lợi, mà thật ra theo luật thuế vụ và luật của Tiểu Bang thì lại khác.
3. Ông Trí cũng dối trá khi cho rằng không ai chống lại kế hoạch trong khi thật sự có hàng ngàn người (kể cả các hội đoàn) đã lên tiếng phản đối.
4. Việc làm của ông Trí vi phạm nguyên tắc "Conflict of Interest" khi ông ta lợi dụng chức vụ dân cử mà vừa là thành viên điều hành Ủy Ban Tượng Đài, quyền góp tài chánh cho mục tiêu chính trị của ông ta.
5. Các thành viên dân cử thế hệ 2, 3 đã ăn cắp Vinh Quang của cha anh để mưu lợi về chính trị.  
(Trích văn bản của ông Harrison gửi lên buổi họp ngày 9 tháng 6, 2021 của Hội Đồng Thành Phố Westminster đề yêu cầu ngưng việc xây dựng Tượng Đài Quảng Trị)

Sáng thứ Sáu vừa qua ngày 11 tháng 6, 2021, trên đài Saigon Houston, ông Dương Phục đã mở cuộc phỏng vấn với hai ông Lê Quang Liên, Cựu Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến, hiện là Tổng Hội Trưởng TH/TQLC, và ông Lê Đắc Lực, Cựu Đại Úy thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 1 giờ để hai vị cựu quân nhân từng tham chiến trận Cổ Thành Quảng Trị có dịp nói lên ý kiến của mình.

Ông Lê Đắc Lực thì nêu ra ưu tư về những thành phần hai hàng, làm ăn giao dịch với VC mà lại hợp tác trong Ủy Ban Xây Dựng hoặc ủng hộ tài chánh hậu hỉ cho kế hoạch Tượng Đài, Như vậy có mưu đồ gì bên trong, và cũng là xúc phạm anh linh các chiến sĩ vì quốc vong thân.

Sự việc rõ ràng như thế. Các phản đối là nhằm vào việc tiến hành thiếu minh bạch của UBXDTD; hoàn toàn không có việc các vị này hay những ý kiến đóng góp là chống đối việc xây dựng tượng đài như UBXDTD kết buộc trong các thông cáo báo chí của họ. Nhưng ông Dương Phục với kinh nghiệm lão luyện hơn nửa thế kỷ trong nghề đã rất nhiều lần cố dấn vào miền ông Liên

Với kinh nghiệm từ sự kiện Hòa Hảo thế kỷ trước, đã rất nhiều lần có quan vào những ông Liên câu “**chống đối việc xây dựng tượng đài**”. Đây là một trong những chiến thuật mà các luật sư áp dụng ở các phiên tòa để áp đảo bị can làm cho bị can phải bực bội, mất bình tĩnh mà nói ra những điều không nằm trong ý nghĩ của họ. Cũng như việc giữa ông Nguyễn Quốc Lân và ông Lê Quang Liễn (hay bất cứ những người phản đối trong vụ Tượng Đài), hoàn toàn không có gì là xung đột cá nhân để phải hoà giải, đối thoại. Nhưng ông Dương Phục cứ nằng nặc hỏi ông Liễn có muốn hội thoại với ông Lân hay không? Ông Phục vặn vẹo để ép ông Liễn phải nhận không chịu đối thoại. Vì như thế, ông Phục mới có cơ thuyết phục thính giả rằng ông Liễn thiếu thiện chí... Ông Liễn đã rất nhiều lần nhắc lại rằng việc đối thoại là không cần thiết vì ông đã nhìn thấy tính cách của ông Lân vừa ngoan cố, vừa xác lảo; vả lại, UBND đã phớt lờ các ý kiến trong tháng qua của nhiều người. Thành thử, theo ông Liễn, cuộc đối thoại sẽ chẳng đi đến đâu.

Khi hội thoại với ông Lê Đắc Lực, ông Dương Phục cũng vặn vẹo rằng :”Việc xây dựng tượng đài Chiến Sĩ ở Houston có hỏi ý kiến các anh không? Vậy việc xây dựng nào cũng nào cũng phải tham khảo các hội quân đội sao?” Rõ ràng ông Dương Phục đã thiếu sự nghiên cứu để biết rằng những người trong Ủy Ban Tượng Đài - dù tượng đài thuộc lãnh vực nào - cũng phải là người có sự hiểu biết về hoàn cảnh, chi tiết, lịch sử mà họ muốn gửi gắm qua tượng đài. Ủy Ban Tượng Đài Texas Capitol Vietnam Veterans Monument (2005-2014) có hai vị Dân Cử Đồng Chủ Tịch và tất cả hơn một tá thành viên đều là cựu quân nhân (trừ một ông Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại địa phương). Một dự án Tượng Đài, người Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng trong bao nhiêu năm mới khởi công xây, còn Tượng Đài Quảng Trị chỉ trong vòng 1 năm! Dù là dự án nhỏ đi đến mấy, cũng không thể gấp vội

Thư ông Đỗ Văn Phúc gửi ông Nguyễn Quốc Lân,  
Ủy Ban Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị và quý vị có sự quan tâm đến.

Thưa ông Lân, thưa quý vị,

Sáng nay, một vài bạn chuyển cho tôi xem lá thư mang tựa đề “**Lá Thư Nói Thẳng Nói Thật Số 1: Các Thế Lực Chống Đối Đang Vận Động Hủy Bỏ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài**” mà ông Lân gửi ra ngày thứ Hai, 14 tháng 6, 2021.



Đọc xong lá thư thì thú thật, tôi vô cùng phân vân, không biết có nên lên tiếng hay không vì hai lý do:

1. Từ hàng chục năm qua, tôi luôn luôn dừng lại đúng lúc, né tránh việc tranh cãi dây dưa mà sẽ không đi đến đâu ngoài việc sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc để đánh phá cả hai bên.

2. Qua thư của ông Lân, thì tôi tự thấy đã có sự bất đồng ngôn ngữ sâu xa giữa tôi và ông Lân; và chắc ông Lân sẽ bảo thủ lập trường của ông, tự cho là mình đúng và dĩ nhiên, ngược lại, tôi cũng sẽ không suy chuyển lập trường của mình.

Nhưng chúng tôi không thể im lặng khi đọc luận điểm của ông Lân vợ đứa cả nắm và qui chụp cho chúng tôi là theo về phe chống đối các ông, chống đối việc xây dựng Tượng Đài Quảng Trị.

1. Việc ông Lân nhận xét về vài người trong tập thể cựu quân nhân, chúng tôi không có gì thắc mắc. Đối với chúng tôi, họ là những con sâu đã làm xấu đi hình ảnh người cựu chiến sĩ VNCH, Nhưng dù ông Nguyễn Văn Úc hay Bùi Phát có tệ hại đến đâu, họ không thể là đại diện cho hàng trăm ngàn cựu quân nhân đang sống trên đất Mỹ.

2. Ông Lân nặng nề chụp cho chúng tôi cái tội hùa theo các ông NVU, BP để đánh phá kế hoạch Tượng Đài. Không rõ với trình độ suy xét của ông, ông có thể đọc và phân biệt được những lời góp ý khác với lời đã kích không. Giữa các ông và nhóm ông NVU, BP có xung đột vì tranh

4. Người Việt Quốc Gia ai cũng có tấm lòng với tổ quốc, với chính nghĩa. Khi thấy những việc làm có ý nghĩa, phục vụ lợi ích chung, họ đều lên tiếng nồng nhiệt ủng hộ. Nhưng trong sinh hoạt chính trị, bên cạnh việc làm đúng cũng có nhiều việc làm sai khéo che đậy dưới tấm màn chính nghĩa. Cùng một việc làm; nhưng có thể người làm là do tấm lòng để làm việc phục vụ công ích; nhưng cũng có người do mưu đồ cho riêng mình trong tương lai. Nhất là các chính trị gia mà theo ông Harrison :”Các nghị viên sẽ bỏ phiếu cho bất cứ gì có lợi cho họ về mặt chính trị, bất cần biết điều đó đúng hay sai.” Thú thật, từ mấy năm nay, tôi đã mất hẳn niềm tin vào các chính trị gia, Việt cũng như Mỹ. Khi cần lá phiếu, họ sẽ làm những điều ve vuốt chúng ta; nhưng khi cần tài chánh, họ sẽ sẵn sàng làm điều có lợi cho kẻ thù chúng ta. Họ chẳng vàng, chẳng đỏ, mà chỉ biết chuộng màu



**xanh green back!** Sự thay lòng đổi dạ của con người diễn biến rất nhanh, chỉ qua đêm là xoay hẳn. Ngày hôm qua, họ mặc áo thêu cờ vàng, lên sân khấu nhận lá cờ thiêng, ra đường hoan hô đả đảo âm vang; nhưng vài hôm sau thấy có mặt ở Sài Gòn, Hà Nội, đứng dưới lá cờ đỏ toét miệng cười duyên với bọn cán bộ CS! Nguyễn Cao Kỳ, Madison Nguyễn, Hoàng Duy Hùng, Kiều Chinh, Alan Võ Ford, ngay cả ông Thị Trường Tạ Đức Trí chúng tôi rất bất bình khi ông trao bằng khen cho tài tử một phim do Cục Điện Ảnh và Bộ Công An VC yểm trợ!

5. Các ông khoe có hàng trăm người ủng hộ. Dĩ nhiên. Với quần chúng cũng có nhiều khuynh hướng. Có người chỉ dùng cái tâm để xét đoán và sẵn sàng ủng hộ ngay bất cứ việc gì họ cảm nhận là đúng. Nhưng cũng có nhiều người, do kinh nghiệm, do trách nhiệm mà nhìn sự việc qua cái “trí”. Họ sẽ vạch vôi từng chi tiết để biết chắc bản chất của sự việc trước khi lên tiếng ủng hộ hay phản bác. Chê họ là vạch lá tìm sâu cũng đúng. Vì không vạch vôi thì làm sao thấy con sâu nhỏ tí nằm trong khe lá? Ông Liễn và tôi, là những người có trọng trách đối với tổ chức của mình nên không thể thờ ơ mà phải dẫn đo lường trước công trình Tượng Đài Quảng Trị.

6. Nếu trước đây, tôi biết rằng Tượng Đài Quảng Trị cũng được dựng lên trong khuôn viên của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở đường American Way, Westminster, thì tôi phải xét lại ý kiến của mình. Quý vị từng đi thăm nhiều công viên, công trường nơi có các tượng đài di tích lịch sử. Chắc

đánh giá tư cách của ông qua loại ngôn ngữ này, mà còn đánh giá sự giáo dục của gia đình ông nữa, ông ạ!

Còn một vấn đề rất nhỏ, nhưng cũng đành phải nói ra để ông bớt tự phụ, kiêu căng và hỗn láo. Những người mà ông dùng ngôn ngữ hạ cấp để mạt sát, tuy rằng vài người có hành vi kém cỏi đáng chê; còn đa số ở tuổi cha, anh của ông. Còn rất nhiều người từng có học vị đại học từ khi ông chưa sinh ra đời; từng hoạt động về chính trị hơn nửa thế kỷ. Họ không thua kém ông đâu.

Tôi mong rằng đây là lá thư thứ hai gửi ông và cũng là thư cuối cùng. Tôi sẽ dừng lại và sẽ bỏ ra ngoài tâm trí những chuyện liên quan đến Tượng Đài. Chỉ mong những ai trong tương lai, có hảo ý xây dựng các tượng đài về Quân Đội, cần làm việc trong tinh thần xây dựng và minh bạch, nhất là

chịu lắng nghe ý kiến người khác.

Trân trọng.

**Đỗ Văn Phúc**

---

**“Ông Quan Thầy người Mỹ”!**

Kính thưa quý Đồng Hương.

Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu Cựu Quân Nhân.

Thưa ông ủy viên (UV) XDTĐ

Ông uỷ viên giáo dục, uỷ viên xây dựng tượng đài viết “lá thư nói thẳng, nói thật” gửi các hội đoàn Quân Đội với lời lẽ (copy & paste) như sau:

*“Ông Quan Thầy người Mỹ này đang ra lệnh cho quân lính người Việt Nam phải tìm mọi*

Bản tính của một UV XDTĐ như thế thì không ngạc nhiên về cách làm việc “xây mà không dựng” của cái ủy ban này.

Ông SĐ.5BB Đỗ Văn Phúc-người đã nhiều lần góp ý hết sức lịch sự và xây dựng với ủy ban XDTĐ đã phải thốt lên:

*“Ông (Lân) đã không viết theo một ngôn ngữ cần có của một người có học đang phụ trách về giáo dục của một Học Khu, mà đã dùng chữ nghĩa và luận điểm rất thô thiển. Người ta không chỉ đánh giá tư cách của ông qua loại ngôn ngữ này, mà còn đánh giá sự giáo dục của gia đình ông nữa!”*

Ông KQ Bằng Phong Đặng Văn Âu-người luôn cất lên tiếng nói khẳng khái lột mặt la những tên



Ông KQ Đặng Văn Âu nói với người đứng đầu hội đồng hội đồng khai tự mặt lạ nhưng lời lẽ đảo cũng đồng ý với nhận định của Ông BB Đỗ Văn Phúc, Bằng Phong kết luận:

*“Qua bức thư của ông Luật sư Nguyễn Quốc Lân vợ đứa cả năm, đánh đồng tôi với những đối thủ của ông thì tôi rất lấy làm tiếc cho cha mẹ ông Lân đã cố gắng nuôi con ăn học. ông Trưởng Khu Giáo Dục viết sự thật bằng ngôn ngữ đường phố! Thật là xui xẻo. Tuổi trẻ Việt Nam ở phía VNCH mà có những người như Luật sư Lân thì cũng thật đáng tiếc cho sự hy sinh của những chiến sĩ VNCH!”*

Thế là quá đủ, tiếng nói thẳng, nói thật của những người thiện tâm BB Đỗ Văn Phúc, KQ Đặng Văn Âu đã nói hộ chúng tôi những điều mà chúng muốn nói nhưng không biết viết.

Ngoài những “ngôn ngữ đường phố” (xin mượn chữ của Bằng Phong) kể trên, trong lá thư dài, UV này còn nhiều lần dùng chữ “nhóm” một cách hỗn xược như dưới đây:

1. nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH.
2. nhóm cựu lính này.
3. nhóm cộng đồng Miền Nam Cali.
4. nhóm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

BCD, CS, BĐQ, TQLC, ND, VB, QC, HQ, KQ, VK v.v...

Thưa ông UV:

Nếu ông khinh miệt một ai trong LHCCS thì ông có thể viết:

“một nhóm người” trong LHCCS.

Nhưng ông không được phép viết:

“nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH”.

LHCCS gồm nhiều hội đoàn, mỗi hội đoàn gồm nhiều hội viên, hàng trăm hội viên, ông UV giáo dục mà khinh miệt họ, gọi họ là một “nhóm” thì quả thật ông “khôn liều” đấy nhá! Nếu hàng trăm người “đáp lễ” lại, khinh miệt ông là “úi viên” thì tội nghiệp cho người thân của ông quá!

Miệng quan (trạng) có gang có thép (đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thâm) quan trạng không chỉ khinh

miệt 1 tạp the, ma toi 5, trong do co 1 ong Hoi TQLC cua chung toi!

Chuyện ủa viên khinh miệt các hội đoàn thì họ sẽ trả lời ông.

Chuyện ủa viên khinh miệt “nhóm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ” thì để BS Phạm Đức Vượng, một cán bộ cao cấp của TTCCS lo.

Còn Phuhotrac tôi xin hốt ông về chuyện TH/TQLC.

Nếu “ủa viên” ghét vài TQLC nào đó thì ông chỉ có thể viết;

“Nhóm người trong Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến”.

Nhưng Ủi viên ngờ nghếch vợ đũa cả nắm: “nhóm Tổng Hội TQLC” thì ngay cả anh em MX ủng hộ XDTĐ cũng đau lòng con “cuốc cuốc” mà sửa ông “Quốc Lân”.

Xin ông gỡ kính đen xuống, “đeo kính” cận lên mà đọc điện thư của MX (TQLC) Phạm Ngọc Sơn nguyên văn như sau:

*Kính thưa TH/TQLCVN*

*Quý ĐB trong ban Cố vấn & Giám sát*

*Quý TQ & CHMX*

*Tôi MX Phạm Ngọc Sơn 1 Tr/ Đ Trưởng*

*Của ĐĐ A VIỄN THẨM*

*Vì vậy ngày hôm nay, sau hơn 46 năm Khi biết có việc XD TĐCTQT vinh danh việc cấm cờ Thì chúng tôi rất vui không cần suy nghĩ nhiều và quyết định tham dự lễ Động thổ cũng như ngày Khánh thành.*

*Tuy nhiên chúng tôi KHÔNG QUÊN lên các ĐĐMX, CB thông báo cho TH TQLC và các CH biết ý định của chúng tôi. Ngày sau đó TQ THT/TH/TQLC, Cựu TT Lê Quang Liễn đã gọi điện thoại cho tôi, lời đầu tiên Anh nói:*

*- “OK Sơn, Em KHÔNG CẦN NÓI GÌ THÊM, VIỆC CÁC EM MUỐN THAM DỰ ANH KHÔNG CẤM CẢN VÀ TH CŨNG KHÔNG NGĂN CẤM, VÌ ĐÓ LÀ QUYỀN CỦA MỖI NGƯỜI. ANH EM MÌNH BÂY GIỜ AI CŨNG ĐÃ 70 Hơn 70 rồi, tuy nhiên em cũng nên suy nghĩ cho kỹ”.*

*Đó là nguyên văn những lời của Thẩm Quyền THT/TH/TQLC. Nên hôm nay tôi xin xác định điều này với LS Nguyễn Quốc Lân.*

*Thân kính chào tất cả các ĐB, TQ THT/THTQLC Cùng các CH. Thân chúc quý vị nhiều sức khỏe trong tình “Huynh đệ chi Bình”*  
MX Phạm Ngọc Sơn VTA/TQLC.

MX Phạm Ngọc Sơn, người đã cùng vài anh em TQLC Bắc CA xuống Nam CA tham dự lễ “động thổ” của UB XDTĐ, nhưng khi thấy ông ủy viên Lâm nói sai thì anh phải sửa sai. Ông ủy viên cáo buộc: “Tổng Hội TQLC cấm các anh em Mũ Xanh” là hoàn toàn bịa đặt.

“Một sự bất tín, vạn sự chằng tin”

Một chuyện quan trọng như vậy mà ủy viên còn bịa đặt ra được thì nói chi những chuyện khác nữa.

Với phương tiện truyền thông “hoành tráng” trong tay, TV, radio, youtube, face book, các ông tha hồ khoa môi múa mồm.

Còn chuyện Cộng Đồng Nam CA, các Hội Đoàn Nam CA có cải chính hay không lại là chuyện của quý vị ấy.

Thánh kinh có nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Trong buổi họp báo, nhóm dân cử kêu gọi đoàn kết, nhưng phần mở đầu cái youtube giới thiệu buổi họp báo có khẩu hiệu như dưới đây:

**BỌN VC NẪM VÙNG ĐÁNH PHÁ, ĐÀO SÂU VỤ TƯỢNG ĐÀI, GÂY CHIA RẼ CĐ. BỌN KHỐN NẠN NẪM TRÊN DIỄN ĐÀN, BÁO CHÍ VỚI NHIỀU DANH NGHĨA ..... DIỄN ĐÀN NÊN CẢNH GIÁC.**

Thưa các ông, các ông kêu gọi đoàn kết trong khi truyền thông của các ông chửi những người góp ý trên các diễn đàn là “bọn khốn nạn”! Truyền thông của các ông gọi họ là bọn VC nằm vùng thì làm sao đoàn kết?

Các ông nói có đông đảo quần chúng và cựu quân nhân khắp nơi về tham dự buổi họp báo. Tôi cũng ước mong như thế, nhưng hình ảnh ngày họp báo chứng minh quần chúng đến tham dự đông gấp 3 “chủ ta đàn”! Cựu quân nhân khắp nơi về tham dự thì chỉ có một bờ rần ri mà ông này thì



“tuần chay nào cũng có nước mắt”.

(“Đông đảo” đồng bào đến tham dự họp báo của UBXDĐTĐ).

Trong khi đó thì... “nhóm” (chữ của ông ủy viên) LHCCS với các vòng hoa tham dự ngày Quân Lực 19/6/21 tại tượng đài Việt Mỹ (Freedom park)

Cám ơn Ông Thị Trường Trí Tạ đã cho phép LHCCS tổ chức buổi lễ...

Nếu như “nhóm” dân cử dễ thương như Ông Thị Trường, lớp con cháu biết tìm đến các bậc trưởng thượng nói điều lẽ phép dễ nghe thì những bậc cha ông vui vẻ thông cảm ngay, cùng bắt tay nhau trong tình tị nạn CS thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, xây bao nhiêu, xây gì cũng được.

Nhưng nếu tuổi trẻ vô lễ, vô phép, khinh bỉ cha ông, mắng họ là, là... “bọn khốn nạn” thì “nhóm” dân cử cứ việc tự nhiên mà “độn thổ”./.

Trân trọng kính chào./.

CA 20/6/21.

niên từng là cựu chiến binh bằng lời viết thư trả lời không phù hợp với địa vị của một ủy viên trong ngành giáo dục; Ông ta dù có kiến thức, nhưng khá kém giáo dục căn bản cần phải có cho một con người

Dẫu hôm nay ông ta có cơ hội để thành đạt trên quê hương thứ hai này, ông ta cũng không nên quá tự phụ để miệt thị những người lớn tuổi đáng tuổi Cha Chú của ông. Và lại, con cháu của các cựu sĩ quan này rất thành công trong nhiều lĩnh vực và bằng cấp của họ hoàn toàn không hề thua kém so với cư dân trong các cộng đồng khác. Họ chỉ khiêm nhường không ra mặt mà thôi.

Đạo đức căn bản trong bất cứ xã hội nào cũng bắt đầu với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Bởi vì quốc gia nào cũng quan niệm rằng một người có tài mà vô đức thì sẽ gây tai họa cho xã hội.

Dù ông ta mang quốc tịch Hoa Kỳ, ông ta vẫn không thể chối bỏ nguồn gốc của mình. Đó là: muôn đời da chúng ta vẫn không trắng và mũi chúng ta vẫn phải tẹt. Cha Mẹ của ông vẫn là người Việt Nam tị nạn.

Ngoài ra UBXDTĐ vì một ẩn ý chính trị gì khi họ đã cố tình loại ra những người cựu chiến binh đã trực tiếp tham chiến trong việc sơ họa lần thiết kế bản họa đồ để ghi nhận lại một sự kiện lịch sử.

Mĩa mai hơn, UBXDTĐ lại chỉ tham khảo với những cá nhân không liên quan đến cuộc chiến nói trên. Đồng thời hành động loan tin cho những cư dân không cư ngụ tại Westminster và loại bỏ cư dân địa phương là một hành động quá lộ liễu, quá tặc trách của thị trưởng Tạ Trí.

Và từ đó tạo nên nhiều mâu thuẫn để chụp mũ lên đầu những vị cao niên này với lời phát biểu là họ chống đối một dự án lịch sử đầy ý nghĩa.

Hoa Kỳ là một đất nước dân chủ, nhưng thị trưởng và phó thị trưởng đã quá lạm dụng quyền lực của họ để bắt những người lớn tuổi phải chấp nhận một dự án lịch sử, nhưng không thật sự phản ánh trung thực những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đó là vấn đề quan trọng mà tất cả chúng ta không thể làm ngơ.

Trong đạo luật Brown Act đã được chấp thuận cách đây hơn nửa thế kỷ có ấn định rõ ràng rằng

4) Thị trưởng và ông phó đã bao che và cố tình dung dưỡng sự lộng hành của ông Lân để áp chế những người đồng hương kém may mắn. Họ không có được cơ hội cùng điều kiện để được tiên thân, trong đó bao gồm rất nhiều người cựu quân nhân. Tuổi trẻ của họ bị chôn vùi bởi chiến tranh. Tủ đầy bao nhiêu năm, sang đây định cư phải lao vào làm các ngành nghề dưới khả năng vì phải lo cho con cái.

Nay ở tuổi cuối đời, lại bị chính thể hệ hậu duệ mặt sát, miệt thị thì còn gì bất nhẫn và đau đớn hơn? Discrimination is against the laws.

5) UBXDTĐ chỉ thông báo sau khi họ đã lấy được giấy phép xây cất cho dự án. Đại đa số những vị cựu sĩ quan từng tham dự trong cuộc chiến này cảm thấy họ bị sỉ nhục, bị ép bức bởi ông Lân, bởi ông thị trưởng và ông phụ tá, những người tự cho mình có quyền tối thượng để bịt miệng những người biết nhiều về các diễn tiến của quá khứ, và lừa gạt những người ít theo dõi các tiến trình của sự việc.

Nếu sự kiện này xảy ra tại một thành phố khác thì những nhân viên này sẽ bị khởi tố. Lý do: libel, insulting individuals characters, unethical: concealed information from the Public,

Announcing after the facts, deceiving while calling to raising funds, abuse powers etc...

Hơn hết vết thương trên cơ thể sẽ lành theo thời gian, nhưng vết thương tâm hồn sẽ không bao giờ lành hẳn. Hành động nhục mạ tất cả các quân nhân của quân lực VNCH là một hành động thiếu nhân bản, thiếu văn hóa và vô ý thức vì họ đã vi phạm quyền tự do cá nhân, xúc phạm đến những người cựu chiến binh đã vì quốc vong thân.

Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử, những người cựu quân nhân chưa bao giờ giải ngũ. Niềm đau và sự tủi nhục khi bị ép bức phải buông súng vẫn còn rướm máu trong tim của họ. Nay họ lại bị một người đáng tuổi con cháu của họ nhục mạ họ chỉ vì ông ta nghĩ rằng ông ta có cái bằng luật sư thì quả thật không thể ngờ.

Ông ta quên rằng chỉ riêng ngành luật có nhiều ngành chuyên môn và ông ta chỉ biết đến một nên chớ vội huênh hoang. Những gì một cá nhân học được chỉ là một giọt nước so với tài sản của

Chúng tôi xin cảm ơn quý ngài dân cử đã lên tiếng phản đối nạn kỳ thị dân gốc Á tại khu trước Phước Lộc Thọ. Trên khán đài, có 3 vị dân cử rất “hoành tráng”, đó là LS Trần Thái Văn, LS Nguyễn Quốc Lân và Thị Trường Westmister Tạ Đức Trí.

Đã lâu lắm rồi mới thấy cựu dân biểu Trần Thái Văn xuất hiện trước công chúng, trông ông vẫn đầy đủ vóc dáng lãnh tụ chính trị. Chúc mừng ông.

Trước đó đã có 2 buổi phản đối nạn kỳ thị do LS Vân Anh, nghị viên Thu Hà cùng các tuổi trẻ tổ chức tại GG và MQ Park, 1 buổi do bà dân biểu Janet Nguyễn, tổ chức tại khu Phước Lộc Thọ. Nay mới tới quý vị, trễ còn hơn không.

Ước gì trong cơn đại ôn dịch covid, quý vị chỉ cho chúng tôi biết nơi nào thử nghiệm, làm sao biết ghi danh để được chích cô-vi thì quý hóa quá.

Chúng tôi vẫn khắc ghi những gì quý vị hứa trước ngày bầu cử, nhưng đó là những việc vượt quá tầm tay. Điều chúng tôi ước mong nhất là ông Thị Trường Tạ Đức Trí mãi mãi vẫn là gương mặt dân cử sáng giá, kiên cường chống cộng và bọ tay sai với nghị quyết cấm bọn VC lai vãng thủ đô tị nạn. Được như thế dấu “giặc cò vàng lỗ măng” có recall ông trăm lần thì ông vẫn vững như bàn



thạch, vì sau lưng ông vẫn có chúng tôi, những người lính già thân xác đầy thương tích chiến tranh và dấu vết roi đòn ngục tù CS.

Nhưng thưa ông Thị Trưởng (ÔTT):

Lợi dụng ôn dịch VC (virus corona), ngôn ngữ thô tả “bức xúc, tham quan, sự cố, đầu vào, đầu ra v.v..” đang lan tràn trên TV tại thủ đô tị nạn, nhiều khi chúng tôi tưởng mình ngồi tại TP “hồ chí minh” xem “đảng cử dân bầu”! Hiện tượng này nó mạnh nha từ khi ÔTT gấn mẽ-đay cho nữ tài tử Thanh Vân.

Công bằng mà nói, khi Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS-lực lượng chống cộng mạnh nhất tại thủ đô tị nạn) khuyên ông không nên tuyên dương cô Vân thì ÔTT đã lễ phép nói với mấy ông già trong LHCCS:

-“Xin các chú bác cho cháu thời gian để xét lại”.

Thế rồi! Đùng một phát AK47 sát bên tai, ÔTT gấn mẽ-đay cho cô Vân tại tòa thị chính trước

Cựu dân biểu Trần Thái Văn-chủ tịch.

LS Nguyễn Quốc Lân-thư ký.

Thị Trưởng Trí Tạ-ủy viên.

TQLC xxx -ủy viên.

Bất cứ một người lính biết bóp cò nào nhìn vào thành phần ban giám đốc này cũng thấy có cái gì đó không ổn. Ngay cả người dân am hiểu tình hình chiến trường cũng phải ngạc nhiên, có cái gì đó lộn xộn.

Xây dựng tượng đài CTQT, một chiến thắng vang dội cả thế giới biết, toàn dân VN biết với nhiều ngàn tử sĩ của các quân binh chúng tham chiến, mà đầu não chỉ có 3 dân cử trẻ tuổi và một ông già TQLC thôi sao!

Ba ông dân cử trẻ tuổi, chưa một ngày lính mà đứng ra “chi đạo” xây dựng tượng đài CTQT thì có vẻ như quý vị vẽ tranh đánh trận “Cờ Lau”.

Còn ông TQLC thì sao?

Đành rằng Binh Chủng TQLC là đơn vị dựng cờ chiến thắng trên đồng gạch vụn chôn vùi hơn 3 ngàn đồng đội của ông (Ouân Sĩ TOLC). nhưng nếu không có Nháv Dù. Biết Đông Ouân chúng tôi.

không có Biệt Kích Dù, Thiết Giáp, Pháo Binh, KQ, HQ, Quân Dân Quảng Trị cùng tham chiến thì làm sao dựng cờ?

Ông TQLC này có biết tiểu đoàn của Trung Tá ND Bùi Quyền đã chiến đấu, nhiều ND gục xuống dưới chân tường Cổ Thành không?

Ông TQLC này có biết BĐQ chúng tôi có tới 2 Liên Đoàn tham dự không?

Ông TQLC này có biết Biệt Cách Dù của Lê Đắc Lực tham dự không?

Mấy dân cử không biết đã đành, ông là TQLC, là ủy viên thì phải biết để hướng dẫn cho tuổi nhỏ biết Chiến Thắng CT do đâu chứ.

Nhưng có lẽ ông muốn độc tôn, một mình một cỗ trong ban giám đốc hòng múa gậy vườn hoang, chỉ huy nhóm dân cử, không coi các đơn vị bạn ra gì cả.

Tư cách của ông TQLC này không giống ai khiến chúng tôi nghi ngờ, đi hỏi ông Hội Trưởng TQLC Nam CA thì ông Hội Trưởng cho biết:

nên chúng tôi chưa thể hợp tác với quý vị khi mà quý vị xây tượng đài trên nền móng cốt tre. Dù tượng đài đó chỉ là một bức tường nho nhỏ nằm trong khuôn viên tượng đài Việt Mỹ.

Đất có, tiền quý vị không thiếu, nhưng trong lời kêu gọi đồng hương đóng góp, quý vị đã quảng cáo như sau:

“Quý ân nhân đóng góp từ \$5,000 trở lên sẽ có bảng tên riêng khắc vào tường đài”.

Đây là một sáng kiến tuyệt vời,

Nghe qua cũng đã rụng rời tay chân!

Ai đóng 5 ngàn trở lên thì “được” ghi tên trên bức tường tượng đài.

Ai đóng 5 ngàn thì “được” ghi danh lên bức tường “đá đen”.

Buôn bán gì đây? Tử vì tiền à!

Tượng Đài là nơi chỉ để ghi danh các Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

## **Tượng Đài! Vài Điều Xin Được Giải Thích.**

I nư a ong chủ tịch I ran I nai van cung quy uy vien uy ban xay dựng tượng đài Chiến  
Thắng Quảng Trị (CTQT)

Xây tượng đài CTQT không đơn giản như xây tượng đài các danh nhân lịch sử Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Hình dung các danh nhân vẽ, đúc, sao cho quá thước, uy nghi dũng tướng là được, tài liệu lịch sử thì ai cũng đã học, đã biết như nhau, nên vấn đề xây tượng đài danh nhân tương đối đơn giản. Nhưng tượng đài CTQT thì khác.

CTQT diễn ra ngay trong thời đại chúng ta, quân dân Miền Nam hãnh diện với chiến thắng này, địch quân khiếp sợ, quốc tế nể phục

Những nhân chứng sống, quân binh chủng, đơn vị và cá nhân tham chiến còn đây, ngàn-ngàn tử sĩ chưa yên mồ, hàng trăm mất xác, hàng chục ngàn thương phế binh về từ

- “Chúng tôi đã thực hiện được các tượng đài ABC...”.

Đồng hương đã mua pháo tặng quý vị đấy! Trong tương lai, cử tri lại bị được nghe thêm thành tích “tượng đài CTQT” của quý vị.

Thưa quý vị.

Chúng tôi gửi đến quý ông chủ tịch và ủy viên một vài điều chưa hiểu để xin được giải thích, nếu thấy hợp tình hợp lý thì chúng tôi sẽ...

Đây là nguyện vọng của đồng đội những tử sĩ, của đồng hương ở thủ đô tị nạn CS, những người từng sát cánh với quý vị trong các cuộc bầu cử, sinh hoạt cộng đồng và chống cộng nên chúng tôi biết khá rõ những gì quý vị làm, nhưng chỉ dám hỏi những gì để khỏi làm phiền lòng quý vị.

Quý vị nói xây dựng tượng đài CTQT là để vinh danh QLVNCH, nhưng trong quá khứ và hiện tại, từ ý nghĩ tạo ra hành động đã chứng tỏ tuổi trẻ dân cử khi cần tiến thân thì coi những cựu quân nhân QLVNCH là những bậc thang để quý vị bước lên, khi thang già ọp ẹp thì họ bị khép tội chống đối rồi quý vị đạp họ xuống như hiện tại trong vụ tượng đài Cổ Thành!



Trong những ngày vận động cho CTQT, với hệ thống truyền thông TV radio, youtube, facebook trải khắp nước Mỹ, quý uỷ viên tổ xả láng những ai chưa lên tiếng ủng hộ quý vị là thành phần chống đối!

Thưa không có ai chống đối cả, ai cũng muốn có một tượng đài, chưa cá nhân hay hội đoàn nào lên tiếng chống đối việc xây dựng tượng đài CTQT cả. Có chăng chỉ là những bản khoán, e dè về những việc làm của quý vị chưa được giải thích hợp tình hợp lý mà thôi.

Vậy thì những điều xin được giải thích này không hề có “ý đồ” chống đối mà chỉ có “ý định” xin được nghe điều hợp lý hợp tình rồi sẽ...

Tượng đài CTQT là để vinh danh QLVNCH, tất nhiên vì để biết những quân lính chống

-Nhảy Dù Mê Linh Lê Văn Mễ cùng TĐ.11ND vừa về từ Charlie với bao đau thương cũng vội bay ra chiến trường QT chiến đấu và hy sinh tiếp!

Liên Đoàn 81BCND Lộ Đức Lê Đắc Lực viết:

*“Tôi phía ngoài Cổ Thành, trong vị trí bố phòng của các Đại Đội Nhảy Dù, tôi nhìn thấy một số binh sĩ Nhảy Dù tử thương, bị thương, đang nằm trên các băng ca, chưa kịp di tản. Cũng vào lúc đó hàng loạt trái đạn do Pháo Binh tác xạ, rồi tiếp theo sau là các chiến đấu cơ A.37, Skyraider của Không Quân Việt Nam đang thay nhau oanh tạc, nổ đòn dập, inh ỏi trên Kỳ Đài Cổ Thành Quảng Trị...”*

*Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù (BCND) được tăng phái cho TĐ5 Nhảy Dù vào những ngày gần cuối tháng 7 năm 1972 trong nỗ lực tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Các Đại Đội 3 và 4 BCND và các Đại Đội 51 và 52 của TĐ5 Nhảy Dù đã bị thiệt hại nặng nề do phi cơ Mỹ oanh kích lâm vào vị trí phòng thủ của các đơn vị gần hướng Đông – Bắc Cổ Thành Quảng Trị. Sự kiện đau buồn này đã làm tiêu hao sinh lực của các đơn vị tham chiến trong cố gắng đánh vào Cổ Thành.”*

Như vậy ngoài TQLC, còn có ND, LĐ81BCND, 2 Liên Đoàn BĐQ, Thiết Giáp, Pháo Binh và Không Quân đã góp công vào Cổ Thành Quảng Trị.

Thê còn Hải Quân thì sao?

Có vị dân cử nào biết Hải Quân đã tham dự vào Cổ Thành Quảng Trị như thế nào không?

Đại Tá Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC đã xác nhận:

*“Hải Quân đã điều động những tàu LCVP và PBR để kiểm soát vùng sông biển phía Đông Quảng Trị, họ đã phát giác tiêu diệt đặc công thủy, đã chặn và tấn công lực lượng CSBV xâm nhập từ phía Bắc vào, bảo đảm an ninh phía Đông cho trận chiến Cổ Thành”.*

(\*Trích Tàn Cơn Bình Lửa của BCND Lê Đắc Lực)

Sự thật lịch sử là như thế, những chứng nhân sống còn đây. Vậy trước khi lập ra cái gọi là UBXD thì quý vị dân cử đã tìm đến đại diện các đơn vị kể trên để tham khảo ý kiến chưa?

-Nếu chưa đến vì chưa biết thì vì sao mà vội vàng đến thế?

-Nếu đã biết mà không đến thì quả thật quý vị nhìn đời bằng nửa con mắt, khinh thường những người lính già quá đi thôi!

Là những chính trị gia, muốn làm gì, dù nhỏ dù to ắt phải nghiên cứu, quý vị đã biết rõ những đơn vị tham dự trận chiến Cổ Thành, vậy mà trong bộ đầu não chỉ có 1 TQLC, tức là quý vị đã coi thường các đơn vị bạn.

Quý vị nói: “không biết ai là đại diện các quân binh chủng ở đâu?”.

Quý vị thiếu thành thật, quý vị biết quá rõ Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) Nam CA, gồm tất cả các đại diện quân binh chủng từng tham chiến trận Cổ Thành, LHCCS đã từng sát cánh với quý ngài lâu rồi, nhưng từ khi ông thị trưởng gây ra “sự cố cô Vân” rồi xa lánh LHCCS.

Ông Thị Trưởng dẫn mẽ đay cho cô Vân. người làm cuốn phim có công an VC làm

Ông thị trường gần đó ông có van, người làm sách phẩm có công an và làm diễn viên, mặc dầu trước đó LHCCS đã khuyên can, nhưng ông thị trường cứ đi đường ông! Ông là người “thắng cuộc”

Khi LHCCS tổ chức ngày quốc nạn 30/4 tại khuôn viên tượng đài Việt Mỹ thì ông thị trường không đến tham dự như những lần trước, mà ông cùng các dân cử trẻ tuổi lại tổ chức ở nơi khác, chỉ cách tượng đài VM 500m vào cùng ngày giờ với LHCCS rồi quý ông kêu gọi “đoàn kết”.

(Và hôm nay đây 30/4/2021, vì “cô vi cô vân”, LHCCS không còn được tổ chức tại tượng đài nữa mà chav ra khu thương mại tư nhân)

Nhưng chúng tôi-đồng hương thủ đô tị nạn, LHCCS Nam CA dẫu biết rằng nằm trong chần mới biết có rận, nhưng vẫn đành im lặng, vì quý dân cử luôn luôn là người “thắng cuộc”.

Thưa quý chủ tịch và ủy viên

Từ đầu đến giờ tôi cứ lòng vòng vì sợ làm phiền quý vị, thôi thì một liều ba bảy cũng liều, xin quý vị giải thích cho điều sau đây:

Nhảy Dù và TQLC là hai lực lượng chính tấn công vào Cổ Thành, hy sinh nhiều nhất, vậy sao khi bắt đầu thành lập ủy ban, quý vị không mời cả hai: ND và TQLC cùng ngồi vào ban chỉ đạo mà chỉ mời có một ông TQLC?

Điều này đã khiến toàn thể anh em TQLC “ngượng chín người” với anh em Nhảy Dù! Vì thế họ đứng sang một bên là hợp tình hợp lý.

Ngay từ đầu quý vị không hỏi, không mời ND, cho đến khi có hình tượng đài trên giấy thì lại vội vã đi hỏi Trung Tá Lữ Đoàn Trưởng ND LMN rằng: *“Ai là người xứng đáng cắt băng khánh thành tượng đài”?*

Trung Tá Lữ Đoàn Trưởng Nhảy Dù trả lời ra sao?

Chúng tôi xin phép trích một đoạn nhẹ nhàng nhất cho vui vẻ cả làng:

Xin trích:



“Rất cảm ơn anh uỷ viên đã hỏi tôi về việc "Ai là người xứng đáng" cắt băng khánh thành Tượng Đài Chiến Thắng Cổ thành QT. Việc này, tôi thiết tưởng Trưởng Ban Nghi Lễ hay Chủ Tịch UB Xây dựng Tượng Đài phải tham khảo với BCH/TH/TQLC.

Tôi không thể và hoàn toàn không nên dính líu vào việc này.

Năm 1972, khi QLVNCH khởi binh tái chiếm Quảng Trị, tôi là Lữ Đoàn phó LĐ3ND, hành quân vùng cao độ Động Ông Đô nhìn xuống thung lũng La Vang. Trong mấy năm hành quân ở tuyến đầu đất nước, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Văn Cảnh là hai anh bạn cùng khóa mà tôi vẫn qua lại gặp gỡ thân cận thường xuyên.

Và tháng giêng năm 1969, chính tôi đưa TD7ND vào tái chiếm Thành Nội Huế, giải vây cho trại

*Rất cảm ơn anh đã hỏi tôi về việc ai là người “xứng đáng” cắt băng khánh thành tượng đài Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị. Việc này tôi thiết nghĩ trưởng ban nghi lễ hay chủ tịch uỷ ban xây dựng tượng đài PHẢI tham khảo với Ban Chấp Hành Tổng Hội TQLC.*

*Tôi không thể và hoàn toàn không nên dính líu vào việc này.*

*Chính giá trị tinh thần rất lớn của chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị là sức hấp dẫn thu hút giới chính trị Bolsa lựa chọn chiến tích xương máu của các chiến sĩ Mũ Xanh để mưu cầu việc chính trị “theo mùa” của họ*  
(ngưng trích).

Sau đó Tr/Tá Lữ Đoàn Trưởng Nhảy Dù kết luận bằng lời khuyên đồng đội, đồng môn, đồng khoá:

- “Ngày nào cùng mở hôi xương máu tạo danh ba vạn, để rồi giờ đây cuối đời lại đi bán danh ba đồng!”

Điện thư này nêu rõ danh tánh uỷ viên và Tr/Tá ND, nhưng vì tôn trọng quý danh các vị nên tôi xin phép không nêu rõ. Nhưng nếu UBXDĐTĐ cần lưu giữ hồ sơ toàn bộ điện thư này thì tôi sẽ chuyển để chứng minh việc này là có thật. Chúng tôi không có ý xuyên tạc.

Trước khi bàn về “ai xứng đáng cắt...” (cắt cái gì) thì cần tìm hiểu về UBXDĐTĐ gồm những ai?

Thưa đó là tứ trụ triều đình:

1.LS Trần Thái Văn làm Chủ Tịch UBXDĐTĐ. 2.LS Nguyễn Quốc Lân là thư ký. 3.Thị

Trưởng Westminster Tạ Đức Trí là ủy viên. 4.Thieu Tá TQLC Trần Quang Duật là ủy viên.

LS Trần Thái Văn là nhà chính trị có tiếng quận Cam, từ nghị viên GG, ông leo lên dân biểu tiểu bang CA rồi ông tụt xuống làm cựu và trong tương lai ông sẽ lại leo lên thượng nghị sĩ CA, dân biểu, thượng nghị sĩ liên bang USA. Đối với cử tri, LS Văn là lãnh tụ nhóm dân cử gốc Việt đối đầu quyết liệt\* với nhóm dân cử của bà Janet Nguyễn, hiện là dân biểu tiểu bang CA.

Do đó LS Trần Thái Văn là Chủ Tịch UBXDĐTĐ là lẽ đương nhiên... LS Nguyễn

*-Ai là người xứng đáng được cắt...?.*

Tr/Tá Nhảy Dù đề nghị với UBXD là đi hỏi TH/TQLC!

Bản tính "lính bóp cò" nên ông Dù nói thật nói thẳng, hỏi TQLC.

Khổ nỗi, các uỷ viên nói rằng không biết TQLC ở đâu cả!

Đây chính là thiếu lòng thành thật, nói nhẹ một chút là: "nói dối".

Cá nhân ông Thị Trưởng, hoặc cá nhân nào trong uỷ ban không thích một bộ quân phục nào đó mà đéch chơi với tập thể Mũ Xanh thì quả là một thiệt thòi cho việc chung. Dem cá nhân cân bằng với tập thể thì cán cân nghiêng về bên nào? Sao không nghĩ: "mình vì mọi người".

Tự ái cá nhân, quý UB nghĩ mình là cái rốn..

Cho dù có hỏi TQLC thì cũng chưa đủ, cần phải hỏi ND, hỏi các ông Nhảy Dù Tố Quyên Bùi Quyền, Đặng Sĩ, BCD Lê Đắc Lực v.v.. những chiến sĩ đã đổ mồ hôi, nước mắt, máu Dù đã nhuộm đỏ chân Cổ Thành.

Nhưng hỏi TQLC, ND, BCD vẫn chưa đủ, đâu phải chỉ có ba Binh Chủng này mà còn có BĐQ (2 Liên Đoàn), Thiết Giáp, Pháo Binh, KQ, HQ ĐPQ, NQ/QT v.v.. cùng tham dự trận chiến này.

Nhưng như thế thì đông quá cắt không được, vả lại những anh tham dự trận chiến ấy nay đã già, cầm dao cầm kéo không nổi, một số đông đã ra đi, do đó người xứng đáng cắt nhất đó là:

-Chủ Tịch UBXD-LS Trần Thái Văn.

Nếu cần ăn đồng chia đủ thì cả "tứ trụ" UBXD cùng cắt là tốt nhất..

Nhưng điều hơi phiền là quý vị dân cử này chưa một ngày mặc áo lính, chưa biết ăn cơm nhà bàn, chưa biết chà-láng ra sao và cuối cùng chưa biết cái cổ thành nó cao-thấp ra sao mà đứng ra cắt thì cũng hơi kỳ, chi bằng quý vị UBXDĐT đi tìm một hình nộm tượng trưng đem ra cắt là an toàn nhất.

Thưa quý vị UBXDĐT.

Chuyện “ai cắt, cắt ai” thực ra quá đơn giản, quá dễ dàng, nếu hiểu cho thật thấu tình,

Tưởng niệm những người đã tử trận mà coi thường đồng đội của họ-những người lính già đang đứng sau lưng quý vị, yểm trợ quý vị ắt là phải có nguyên nhân. Chả cần nói ra, ai ở thủ đô tị nạn cũng biết. Cái nguyên nhân chính, xét cho tận cùng tình lý thì quý dân cử đã quá tự phụ, “miệng nhà quan có gang có thép”, mồm LS át tiếng dân đen.

Một vị dân cử trong UBXD đã tâm sự rằng:

-“Khi lập UBXDĐT mà không tham khảo ý kiến với mấy ông lính già... vì sợ bị mấy ông phá, vì khi bị “giặc cò vàng” quấy nhiễu thì chả thấy mấy ông đâu!

Khổ thế đấy, vì mặc cảm nên nhìn gà hóa cuốc:

Thấy 1 cái “mủ xanh” đi với phe Janet thì la hoảng: “TQLC theo.

Thấy 1 cái “mủ nâu” đi với Bùi Phát thì la hoảng: “BĐQ theo...”

Thấy 1 cái “calo xanh” áo liền quần thì la hoảng: “KQ theo....

Thưa ông Thị Trưởng UBXD.

-Họ không theo ai cả, họ ghét “giặc cò vàng”, y ăn nói lỗ mắng nên chúng tôi đã vót cho ông, Thị Trưởng đã chiến thắng trong trận “Recall” và ông thị trưởng sẽ chiến thắng mãi nếu ông biết “kính lão”, bớt hỗn láo như ông uỷ viên Cuốc-Lân đã quên mình là một uỷ viên giáo dục.

Nếu ông Thị Trưởng tự đứng trên đôi chân mình thì vững chãi.

Không ai chống đối việc XĐTĐ, nhưng quý vị không cần họ thì họ đến xin việc à? Mai một các ông dân cử hứng lên lại phao tin:

-Mấy lão già thấy mình sang nên bọn đó bắt quàng làm họ”.

Xin soi lại mình.

Điều quan trọng hơn không nên học thói lỗ mắng như bọn “giặc cò vàng” nó ông Cuốc.



Đều quan trọng hơn, không nên học theo những nhà Địch Giả ở vùng họ, ông của ông kia, để đối đáp vô phép với đám lính già, họ vẫn là đàn ông chứ chưa là “đàn” ông như quý vị nghĩ. Hãy coi lại phương thức tổ chức với lòng thành.

Ba sạo, nói láo với người trần mắt thịt thì dễ, nhưng láo với các “Thánh Tử Trận” thì không hợp đạo lý người dân Việt chút nào!

“Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành”.

Lời thật mất lòng, nhưng sẽ rất hữu ích cho công việc của quý vị.

-Q: Thế tôi muốn lập một cái am trong vườn thì có cần hỏi ai không?

-TS: Cái am trong vườn nhà quan, kín cổng cao tường, quan muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tối ngày quan cứ cúng kiếng lốc cốc, leng keng, khói nhang mù mịt bay sang hàng xóm là không ổn.

Quan muốn nấu món gì là quyền tự do, nhưng nếu quan nướng cá khô, kho mắm quệt, hương thơm ngào ngạt bay sang hàng xóm là không ổn.

Quan có nhớ vụ Trần Trường treo cờ máu và hình “hồ tặc” trong tiệm của nó, rồi chuyện gì đã xảy ra không?

Cảnh sát bảo vệ quyền tự do của nó không cho ai đập tiệm nó, nhưng trước sự phẫn nộ của dân tị nạn, (về tình), nên lợi dụng đêm tối cảnh sát phải làm ảo thuật hô: “hồ tặc biến”, nên mọi chuyện mới yên.

-Q: Thế tôi muốn xây tượng đài Tổng Lê Chân thì có được không? Có cần tham khảo ý kiến với ai không?

-TS: Để làm gì?

-Q: Để vinh danh các anh linh chiến sĩ Quân Lực VNCH.

-TS: Quan luôn nghĩ đến việc lập tượng đài để nhớ đến những người đã tử trận để “âm dương cùng hưởng lợi”, quan là người có tấm lòng rộng mở thì cũng nên mở rộng tầm mắt để biết Tổng Lê Chân ở đâu? Có những đơn vị nào chiến đấu? Họ chiến đấu trong bao lâu, chứ quan cứ hứng lên là lập tượng đài, cái nào cũng để tưởng niệm QLVNCH chung chung để lấy lòng mọi người, trò chơi này có vẻ như là “mì dân”

chúng ta hay lòng mọi người, từ chơi hay có vẻ như là thì quan

Trận Tổng Lê Chân chỉ có Tiểu Đoàn 92BDQ mà thôi, nếu cần kể thêm thì có một số phi công trực thăng đến tiếp tế yểm trợ, bị kẹt lại tiền đồn nên đã cùng chiến đấu với BDQ. Nếu muốn tham khảo ý kiến về Tổng Lê Chân thì tìm đến Tổng Hội BDQ, tới thân nhân các chiến sĩ TĐ.92BDQ, tới thân nhân cố Trung Tá Lê Văn Ngôn.

Q: Đấy cái quá khứ thời kỳ này có quan hệ như thế nào NDH cũ hay có liên quan

hỏi người trực tiếp tham chiến là ông TNT. Ông là người chỉ huy, đại đội trưởng duy nhất còn sót lại.

Q: Tưởng dễ ăn thì xây vài cái chơi, chứ cứ phải đi tìm “thầy này, cha kia” thì lên internet tìm hỏi ông “Gu-Gò” cho đỡ tốn thời giờ.

TS: Đúng đó! “Miệng nhà quan có gang có thép”, quan muốn nói gì thì nói. Quan hỏi gu-gò thì đồ gì cũng có, nhưng đó là để tìm hiểu, học hỏi, còn dùng tài liệu đó để kinh doanh thì lại khác.

Hai bức tranh nổi danh “Vá Cờ” và “Tiếc Thương” có trên internet, ai cũng biết, cũng dung, nhưng người có phép lịch sự tối thiểu là phải ghi xuất xứ, phải ghi tác giả là ai.

Nếu muốn dùng những bức hình trên internet, trong website, sách báo, kho tài liệu của người khác, của hội đoàn họ, đơn vị kia thì phép lịch sự tối thiểu là phải xin phép tác giả, còn dùng tài liệu đó để “kinh danh” mà không hỏi, không được phép của tác giả thì bị gọi là “đạo văn, đạo hình”, tiếng bình dân gọi là: “chôm”- mang tiếng người “chôm” đến muôn đời.

Xây tượng đài để nhớ ơn là điều đáng làm, nên làm, nhưng phải làm cho đúng, cho trang nghiêm thì người lính còn sống cảm ơn, thân nhân người lính tử trận được an ủi, nhưng không phải cứ thấy chỗ nào có súng nổ, có xác chết thì quan đến đó xây. Bọn “bên thắng cuộc” vẽ cái bảng hiệu “nghĩa trang liệt sĩ” rồi đem cắm khắp nơi, cắm vào cả cái ổ mối!

Người lính chiến chúng tôi, trước khi ra chiến trường, trước khi trả nợ Tổ Quốc xong thì

đã phải học ăn, học nói, học ngắm, học nghĩa, học nhắm vào lỗ... chiều môn đến đỉnh đầu ruồi kéo một đường thẳng đụng vào mục tiêu rồi mới bóp cò, bóp chậm bóp trật là chết, chớ đâu phải bóp khơi khơi như quan muốn bóp ai thì cứ thò tay ra là bóp ngay.

Người lính chiến muốn chu toàn nhiệm vụ thì phải hiểu rõ, nắm vững nguyên tắc 5W của lãnh hành quân: “Ai, cái gì, khi nào, ở đâu, tại sao” (who, what, when, where, why) chứ

Còn cái gọi là “tượng đài chiến thắng” mà quý quan xây là để ghi danh, khắc tên lên đó những ai đóng 5 ngàn thì chúng tôi xin miễn bàn. Tuy nhiên cũng hơi thắc mắc một chút: khi kêu gọi đóng góp thì nó có tên tiếng Mỹ:

**“CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ QUANG TRI VICTORY FOUNDATION”.**

Nhưng cái logo tượng đài viết chữ Việt thì không còn “VICTORY” nữa! Không còn chiến thắng nữa, cứ ỡm ờ như thế cho thế hệ sau muốn hiểu thế nào thì hiểu!

Quả là cao kiến./.

9/5/21.

---

**Thư Cựu Thiếu Tá TQLC Tô Văn Cấp thay mặt Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California  
gửi ông Tạ Đức Trí**

California ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Các cựu quân nhân trong LHCCS.

Kính Chăng Bõ Phiền..“Đài Tưởng Niệm”?.

Thay vì phải viết:

“Kính gửi ngài Thị Trưởng Trí Tạ” cho đúng phép chốn công đường, nhưng đây là thư tâm tình riêng của một người lính già, bạn của bố cháu-cựu Trung Tá TQLC Đoàn Trọng Cảo, nên xin cháu



bớt giặt bớt buồn, khi chu viết:

-Thân gửi cháu Tạ Đức Trí.

Hôm rày, những ngày tháng 12/2020 chú nghe la-dô, thấy cháu và một nhóm tuổi trẻ có học, kêu gọi đồng hương đóng góp tài chánh để các cháu xây dựng:

“Đài Tưởng Niệm Cỗ Thành Quảng Trị- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972”

Các cháu đã tìm hiểu kỹ càng chính xác những sự kiện liên quan tới trận chiến Cỗ Thành Quảng Trị và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 chưa?

Cái đài mà các cháu xây dựng là:

Tượng Niệm Cỗ Thành Quảng Trị- Mùa Hè Đỏ Lửa 1972”.

“Mùa Hè Đỏ Lửa 1972”?

Là trận chiến thắng chống quân xâm lăng của tất cả quân dân 3 miền:

-Trị Thiên Vùng Dậy

-Kontum Kiêu Hùng

-An Lộc Quyết Chiến Quyết Thắng.

“Cỗ Thành Quảng Trị”?

Là trận chiến tại Vùng I-Địa Đầu Giới Tuyến, với sự tham dự của dân quân, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân Vùng I cùng với các lực lượng: Thiết Giáp, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Không Quân v.v..

Vậy thì trước khi thực hiện kế hoạch này, các cháu có tham khảo ý kiến và mời những Hội Đoàn liên quan kể trên tham gia vào Ủy Ban Tổ Chức không? Hay là cháu chỉ mời một mình TQLC?

Tại sao lại chỉ có một mình TQLC?

Mặc dù TQLC là đơn vị được Tổng Thống giao trách nhiệm tái chiếm Cỗ Thành Đinh Công Tráng, nhưng đất Quảng Trị đã thấm máu của Quân Dân Quảng Trị, TG, BCD, BĐQ, Nhảy Dù v.v..

Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, chú bèn đi hỏi Hội TQLC Nam CA thì họ trả lời không được biết, hỏi Tổng Hội TQLC, họ cũng không biết gì về “công trình QT” này của cháu và họ cũng không đề cử bất cứ quân nhân TQLC nào là đại diện vào cái “bò-đi-rét-to” ủy ban xây dựng này cả.

Nếu thiếu TQLC-Đơn vị dựng cờ Cỗ Thành, tham dự vào Ủy Ban Xây Dựng là thiếu..., nhưng nếu chỉ có một mình TQLC mà thiếu các đơn vị bạn cùng tham chiến là thiếu đoàn kết, nếu không muốn nói là có ý gây chia rẽ giữa các đơn vị, một việc hết sức nguy hiểm vào lúc này.

Cháu mời một TQLC vào ủy ban xây dựng trong khi Hội và Tổng Hội TQLC không biết thì quả

Cháu mới một TQLC vào ủy ban xây dựng Hội Hội và Tổng Hội TQLC không biết anh qua là một hành động hết sức lạ lùng! Cháu buồn phiền gì với Hội TQLC Nam CA mà không tham khảo ý kiến với họ? Không lẽ cháu có hàm ý gây chia rẽ nội bộ TQLC, đơn vị của Bồ cháu-TQLC Đoàn Trọng Cao?

Cháu đã đặt cái cày trước con trâu-

Nhưng những người lính già chưa phải là trâu.

Cháu là thị trưởng, có quyền làm “chuyện đã rồi”, rồi mới thông báo, hỏi ý kiến lính già thì quả tình đó là hiện tượng mùa ôn dịch, ôn dịch.

Chú trầm nghĩ: “Có thể trong quá khứ, cháu và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam CA đã có bất đồng ý kiến về vụ Ông Thị Trưởng Westminster Trí Tạ trao bằng tưởng lục cho cái cô Thanh Vân gì đó chẳng?”

Từ hậu quả bất đồng đó mà nhóm của cháu đã tổ chức ngày Quốc Hận cùng ngày, giờ, nhưng không cùng nơi Liên Hội tổ chức tại tượng đài Việt Mỹ, nơi mà trước đó, Ông Thị Trưởng vẫn đến chủ tọa buổi lễ Quốc Hận.

Từ hậu quả đó, nhóm tuổi trẻ các cháu nghĩ rằng Liên Hội không ủng hộ các cháu khi ông Hoàng Kiều đòi “recall” các cháu, nên cháu không chơi với LH nữa mà lại “chơi nhau” với LH cho bị mặt mấy ông lính già!

“Giận cá chém thớt”, giận một vài cá nhân trong LH rồi không chơi với LH nữa, không tham khảo ý kiến LH về “Đài Tưởng Niệm” nữa thì cũng tạm “OK”, nhưng lờ đi, không tham khảo ý kiến về “Đài Tưởng Niệm” với các ông lính già như TG, BCD, BÐQ, ND, TQLC v.v.. thì hẳn nhiên là cháu quá coi thường, khinh thường họ!

Trên phương diện “phụ mẫu chi dân”, ông Thị Trưởng, nghị viên, dân biểu làm chính chị thì có quyền “buôn thân bán thánh”, nhưng cháu là lớp “hậu sinh khả úy” thì không nên khinh thường những người lính già, bạn của ba cháu-Trung Tá Đoàn Trọng Cao, một người hết lòng kính trọng cấp trên, thương mến đồng đội và thuộc cấp, quý trọng tình nghĩa bạn bè. Đó là lý do vì sao ngày tiền chân ba cháu, người người đến đông chưa từng thấy:

“Cọp chết để da, Đoàn Trọng Cao chết để tiếng-tiếng thơm.

Ông Thị Trưởng Trí Tạ và 4 nghị viên Westminster đã đồng ý 5/5 cho xây dựng Đài Tưởng

Niệm trong khuôn viên Tượng Đài Việt Mỹ thì toàn dân nhớ ơn Tạ Thị Trương.

Còn cháu là Tạ Đức Trí thì nên tham khảo với vong linh Trung Tá TQLC Đoàn Trọng Cao và các bạn lính già của ông để cầu xin các anh linh tử sĩ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị hướng

Thì ra có lẽ cháu đã đánh hơi thấy sự cần thiết có tiếng nói của Liên Hội nên mới gửi emails mời Liên Hội hội thảo, nhưng thực sự những vị hội trưởng này có biết rõ mục đích và đã tham dự hay không?

Cháu Trí thân mến.

Kỹ sư của cháu đã vẽ tượng đài xong ngày 31/8/2020, tức là cái “bò-đi-rét-to” của các cháu đã thành lập trước đó lâu rồi, và những ngày 14-15/12/ 2020, các cháu đã kêu gọi trên la-dô yêu cầu đồng hương đóng góp tài chánh xây dựng tượng đài..

Như vậy là mọi chuyện các cháu đã quyết định xong chỉ cần tiền nữa mà thôi.

Mà tiền với các cháu thì nhằm nhò gì so với tiền dùng cho vận động tranh cử. Vậy thì ngày 14/1/2021 (5 tháng sau) các cháu mới mời Liên Hội CCS hội thảo online (mùa ôn dịch) với mục đích gì? Để làm gì? Để làm bàn đạp... chăng?

-Yểm trợ, yểm trợ và yểm trợ?

-Trời đất quý thần ơi!

Lại một lần nữa các cháu coi thường những người lính già quá đi mất thôi, các cháu mượn cái danh LH để gánh cái cầu thả của các cháu thì đau thật.

Chưa hết, ngoài thư mời rơi rụng màng đến LH thì cháu lại mới vẽ thêm một cái bùa “ban cố vấn” vào cái ủy ban của cháu cho thêm “hoành tráng”.

Liếc qua thấy có VIP cố vấn là Thiếu Tướng Khắc Bình (CS), Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và Bà Vũ Tuyết Khanh (phu nhân Thiếu Tướng TQLC Bùi Thế Lân).

Cái khôi hài là bà Tuyết Khanh không biết gì về “vấn-việc” này cả!

Cháu lại mượn “oai hùm nhát khi”.

Chưa hết, trong cái kho [www.quangtrimonument.com](http://www.quangtrimonument.com) mà cháu chứa tài liệu và hình ảnh, để xây tượng đài thì tuyệt đại đa số là của Đại Tá TQLC Ngô Văn Định, một trong hai Lữ Đoàn Trưởng chỉ huy trận đánh tái chiếm Cổ Thành.

Cũng tốt thôi, nhưng cái không tốt là cháu không hề hỏi qua Ông một tiếng!

Ông là nhân chứng sống trận chiến Cổ Thành, ông hiện ở Bắc CA, cùng địa phương với Bà



Tuyết Khanh và Thiệu Tường Bình, là 2 người cháu đã ghi danh vào ban cố vấn. Cháu không thích ông Định vào ban cố vấn mà thích hình ảnh của người chỉ huy trận chiến QT thì ít ra cháu cũng phải

**Xin chuyển anh đọc lời minh xác của một TQLC tham dự lễ động thổ là nguyên quốc lân nói sai>**

Xin xác nhận Thăng & Thật cùng quý Vị cũng như Anh LS Nguyễn Quốc Lân  
Trong lá thư ( Nói thẳng , nói thật số 1 của Anh LS có đề cập về việc TH /TQLC ( CẤM) không cho các MX Tham dự và ủng hộ UBXDĐTĐ là không xác thực

**MX Phạm Ngọc Sơn VTA / TQLC**

Kính thưa TH/TQLCVN  
Quý ĐB trong ban Cố vấn & Giám sát  
Quý TQ & CHMX

Tôi MX Phạm Ngọc Sơn 1 Tr/ Đ Trưởng của Đ Đ A VIỄN THÁM

Xin xác nhận Thăng & Thật cùng quý Vị cũng như Anh LS Nguyễn Quốc Lân  
Trong lá thư ( Nói thẳng , nói thật số 1 của Anh LS Nguyễn Quốc Lân có đề cập về việc TH /TQLC ( CẤM) không cho các MX Tham dự và ủng hộ UBXDĐTĐ là không xác thực

Kính thưa Quý Vị

Ngày xưa trong quân đội tất cả mọi người lính các cấp,. mỗi khi nhận lệnh từ cấp trên phải tuyệt đối thì hành , nếu ai đó nhận thấy lệnh trên không đúng cũng phải thi hành trước ,, khiếu nại sau . Nhưng hôm nay đã khác ... chúng ta ngồi lại với nhau trong tình “Huynh Đệ Chi Bình” , người lính MX trẻ nhất năm nay cũng đã 70 ,. Nên mọi quyết định và hành động của mỗi MX là chính chắn , tôi nghĩ như vậy ,

Trong việc XDĐTĐ CTQT THTQLC đã không ĐỒNG Ý cách làm việc của UBXDĐTĐ nên không ủng hộ và hợp tác .. Đồng thời THT có ra 1 Văn thư gửi đến các hội Địa phương và nhờ các HT phổ

biển rộng rãi

Thân kính chào tất cả các ĐB , TQ ,. THT. THTQLC Cùng các CH .. thân chúc quý vị nhiều sức khỏe trong tình “Huynh đệ chi Bình “

---

**Vũ Huỳnh Trưởng.**

Fresno ngày 22-5-2021 **Chuyện không còn giấu được nữa. Xin công khai một câu trả lời.**

Kính thưa quý vị.

Thật ra tôi đã có 1 chút thắc mắc ngay trong đêm gây quỹ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG QUẢNG TRỊ khi thấy mặt của Aland Ford Võ từ mấy tuần trước tại San Jose. Nhưng mọi sự đã nhanh chóng cho qua trong đầu vì chẳng nói đâu gì thì quý vị đã biết rõ rằng cá nhân tôi cũng như CĐ/NVQG/BC chúng tôi là những người yểm trợ Thị Trưởng Tạ Đức Trí nói riêng và các anh chị em trẻ HẬU Duệ VNCH nói chung hết mình ngay từ những ngày đầu tiên khi chưa có bất cứ 1 đoàn thể nào lên tiếng ủng hộ , bảo vệ Tạ Đức Trí và 2 Nghị Viên lúc bị đem RECALL năm ngoài 2020. Nay việc xây Tượng đài Quảng Trị dù bị nhiều chống đối chúng tôi vẫn muốn bảo vệ, ủng hộ những anh em trẻ đầy nhiệt huyết này hết mình một cách vô vụ lợi.

Tuy nhiên đến hôm nay với nhiều bằng chứng của nhiều người minh danh gửi Email trên các diễn đàn thì chúng tôi không thể yên lặng, âm thầm nói chuyện riêng được nữa, buộc lòng chúng tôi phải công khai thẳng thắn đặt vấn đề trực tiếp với anh TT Tạ đức Trí trong vấn đề này hầu mong mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

1 / Aland Ford Võ có phải là nhân vật có liên hệ với anh và vợ anh và bà Kiều Chinh trong Tổ Hợp Sản Xuất Phim, và làm phim hay bất cứ liên hệ nào về Phim Ảnh với anh từ trước đến nay và trong tương lai như những cáo buộc hay không ?

2 / Anh có biết những hoạt động phim ảnh của Aland F Võ và việc làm phim của AFV, đi và về

VN câu kết hợp tác với nhà cầm quyền VC gây tai hại nặng nề cho việc chống Cộng của CĐ Việt Tv

Tôi hoàn toàn tán thành và ngưỡng phục,  
Anh DVP, tôi đang nằm bv vì Covid, nhưng hy vọng đang hồi phục tốt.  
Do vậy, rất muốn tiếp tay với anh mà tinh thần đang mệt mỏi quá.

Chúc bình an và vững tiến

**Ks. Tho Nguyentan**  
**(408) 713 – 8663**

---

**Nhà Văn Yên Sơn**

Rất tán thành ý kiến của anh Đỗ Văn Phúc.

Chiến thắng Cổ thành Quảng Trị là sự đóng góp xương máu của hầu như toàn quân QL VNCH.  
Yên Sơn

--

<http://thovanyenson.com>

<http://www.thanphongmartialarts.com>

---

**Bằng Phong Đặng văn Âu** (phản ứng sau lá thư ngày 14/6/2021 của Nguyễn Quốc Lân)

Thưa anh Phúc,

Những đứa mất dạy là những con bất hiếu, vì người ta sẽ hỏi con cái nhà ai mà không biết dạy con.  
Những đứa mất dạy không thể nào chống Cộng. Vì chống Cộng là để xây dựng một xã hội có lễ  
giáo, văn minh; chứ không phải là cướp chính quyền để tha hồ vợ vét.

Những bạn trẻ Chống Cộng hãy xét lại bản thân. Mất dạy rồi thì chẳng có uy tín gì để thuyết phục  
người khác! Chi treo đầu dê để bán thịt cho mà thôi!

---



3/ BTC hay Hội Đồng Quản Trị Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Cỗ Thành Quảng Trị.nên mời gọi những đơn vị tham chiến trận Cỗ Thành Quảng Trị.góp mặt, cần tinh chính danh đa số.

Mong sóng gió không đến khiến dự án chậm trễ sẽ tiêu hao tài chánh cho chương trình, sẽ đáng tiếc.  
Cám ơn anh BĐQ Đoàn Trọng Hiếu – Đại Đội 4/52 Biệt Động Quân chuyển thơ.

---

**Tiến Sĩ NN Săng**, Arizona

Thưa Anh,

Theo thiện ý, đề nghị của anh hợp lý.  
Trân trọng,

---

**Cao Thái Hải**

Phó Chủ Tịch CĐNVQG Georgia

Theo em, anh nên góp ý với bạn tổ chức những khiếm khuyết anh đã nhìn thấy để BTC điều chỉnh.  
Nếu anh cần một buổi họp on-line với BTC, xin anh cho em biết để set it up.  
Việc này có ảnh hưởng đến các thế hệ sau.

...

Thân quý,  
Thanks anh,

---

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.**

to CDNVQGHK\_HDCH@googlegroups.com, me

Thưa anh Phúc,

Tôi thấy anh nên gửi email này, vì những điều anh nêu lên là những ý kiến xây dựng đúng đắn có liên quan đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Còn họ có nghe hay không là một chuyện khác.

NTBB, Virginia

---

**Không thị Thanh-Hương** (Hawaii)

Kính anh,

Thanh-Hương vừa viết xong email góp ý với anh (theo email trước đây). TH gửi anh đọc:

... Thanh-Hương quan tâm là một dự án có ý nghĩa cao đẹp như Tượng Đài Chiến Thắng Cổ Thành Quảng Trị có thể, chỉ vì một vài sơ suất kỹ thuật, mà cả một công trình, với sự góp công, góp của của bao nhiêu người sẽ bị giảm giá trị.

Thực hiện một công việc có tầm vóc như xây dựng một tượng đài (theo kinh nghiệm của anh), rất là nhiều khê. Ngoài ra, mục đích là để “lưu lại và giáo dục” cho hậu thế mà có những sai lầm hình thức như Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster, thì mục đích này sẽ mất hết ý nghĩa. Ủy Ban nên sáng suốt và dành đủ thì giờ nghiên cứu, cũng như lắng nghe các đóng góp xây dựng để không có một điều sai sót đáng tiếc nào xảy ra. Nếu Ủy Ban vẫn làm việc theo ý riêng của mình thì nhóm tổ chức này đã coi thường sự hiểu biết của cộng đồng Việt Mỹ (hậu duệ của các chiến sĩ oai hùng Việt Mỹ) cũng như coi thường sự thật. Ví dụ, một ngày nào đó, gia đình của cố Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ để ý thấy chỉ có ngôi sao bên cổ áo phải mà không có trên cổ áo trái. hay bất cứ một điều nhỏ

“...Mặc dầu sự tham khảo đó chỉ trong vòng kín mật vì tình hình chính trị rất phức tạp trong khu vực Little Saigon. Chắc ông cũng hiểu là cộng đồng Việt Nam tại đây vừa bước ra khỏi các cuộc tranh cử chính trị trong đó có rất nhiều thành phần sẵn sàng ra mặt hay âm thầm phá hoại hay phản đối với bất cứ công tác hay dự án nào chúng tôi đề nghị hay tham gia cho dầu có hay không có lý do chính đáng nào. Đối với dự án có tầm vóc quan trọng về ý nghĩa và tâm linh như tượng đài này, chúng tôi tin rằng bất cứ sự chống đối nào vào trước khi có kết quả cụ thể cũng đều có thể xúc phạm đến vong linh của các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cũng như những ý nghĩa quan trọng của tượng đài trong tương lai mà những thành phần chống đối sẽ không màng đến.”

Ông này là Luật sư mà viết hàm hồ quá

1/ Tham khảo kín mật là cái gì? Đây là một công việc của cộng đồng thì phải có ý kiến rộng rãi. Nếu của một nhóm thì sao lại đi quyên tiền cộng đồng và mấy ông này nhân danh cái gì để xin phép thành phố?

2/ Mặc dù trong thời gian tranh cử cộng đồng có bất đồng chính trị nhưng chỉ là dựa trên Đảng phái CH hay DC. Việc xây dựng “Tượng đài” dựa trên mẫu số chung của người Việt Quốc gia tị nạn CS nếu thành phần nào chống đối thì đích thị nó là VC rồi. Phải phân biệt chống đối khác với Ý kiến và phê phán.

Lại mang hình thức hù dọa chụp mũ là “xúc phạm tâm linh” chưa kể nếu đọc đoạn này

“...Đối với dự án có tầm vóc quan trọng về ý nghĩa và tâm linh như tượng đài này, chúng tôi tin rằng bất cứ sự chống đối nào vào trước khi có kết quả cụ thể cũng đều có thể xúc phạm đến vong linh của các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh cũng như những ý nghĩa quan trọng của tượng đài trong tương lai mà những thành phần chống đối sẽ không màng đến.”

Luật sư mà viết VĂN + LUẬT khó hiểu và tối nghĩa quá: (Chống đối nào vào)

---

**BDQ Đoàn Trọng Hiếu** (New Mexico)

Ngay từ đầu lá thư (của ông Nguyễn Quốc Lân) đã mang tính xác xược, Thư ông DVP viết “kính gửi ông



---

**Xương Nguyễn, Paris, France**

Ở xa tôi cũng không hài lòng với lời thư mở đầu của ông Luật sư này, có thể nói là thiếu văn hóa đối với trình độ bằng cấp của ông. Không lẽ nước Mỹ lại đào tạo ra một Luật sư như thế.

Trong thư ông nói chung chung những người, những tổ chức mà ông đã tham khảo không nêu đích danh trong khi các hội đoàn quân đội liên quan đều có mặt.

Ngoài ra, ông còn nêu ra là cần phải giữ bí mật, điều này cũng khôi hài ở chỗ làm gì phải sợ cộng sản đến thế.

Tóm lại, việc làm có gì đó không sáng sủa.

---

**Cựu Thiếu Tá Lâm Tài Thạnh, TĐT/Tiểu Đoàn 9 TQLC**

Đại Gia Rác, David Dương Việt Kiều yêu nước Xã Hội Chủ Nghĩa Hà Nội đóng góp \$50,000 USD cho UBXD Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị ????? ( Nếu đúng thì thật là " tủi hổ " cho vong linh các chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc trong cuộc chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị 1972 )

---

**Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (Houston, Texas)**

Xin đừng đặt con trâu trước cái cày rồi... (mới) hỏi ý kiến bà con!

---

**LTV (California)**

Bạn Phúc,

---

quỹ của Cảnh Sát. Do đó cô này thua thê thảm trước Janet Nguyễn vì chính Hội TQLC Nam Cali (mà cô xưng là hậu duệ) cũng không chấp nhận và tẩy chay. Còn Lân khi Tổng tuyển cử thì lên đài ngoại quốc chỉ trích và bài ông Trump. Y chang với Trần thái Văn lên đài truyền hình bảo ông Trump không được lòng dân vì theo các thăm dò thống kê là chưa bao giờ được trên 40% ủng hộ. Khi người điều khiển chương trình (cũng là đàn em của hắn) hỏi là các kết quả thăm dò đó có đúng sự thật không thì hắn chỉ lập lại là các thống kê cho biết số ủng hộ ông Trump không bao giờ vượt được con số 40%. Như vậy đã rõ.

Kể là Tạ Đức Trí, đang là Thị Trưởng Westminster, là rể của anh Trung Tá Đoàn Trọng Cảo, TĐT Đ.1 PB/TQLC (đã mất). Vừa qua bị tố là cấp bằng khen cho Ngô thanh Vân trong phim gì đó bên VN nên tranh cử cũng hơi gay go. Ở TP Westminster có 4 NV gốc Việt nhưng không tay nào bảo đảm khá cả, chưa nói là lập lừng khai đảng Cộng Hòa. Rất tiếc những tay tranh cử với họ lại thuộc phe Tạ nên buộc lòng như ông bà mình thường nói "tệ hại" thì trong 2 cái thì đành phải chọn "TỆ" hơn là "HẠI" nên họ còn ngò. Ở đây đang mong kỳ tới có những người sáng giá để chọn và cho đám đó đi theo đàn anh về vườn một thể.

Thân,

---

### **Bằng Phong Đặng văn Âu**

Thời đại này, thông tin liên lạc quá dễ dàng. Tại sao Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài không tìm các liên lạc với Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến, với Hội Thủy Quân Lục Chiến tại địa phương để trình bày thiện chí của mình muốn lưu lại chiến công oai hùng của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đi đến quyết định chung? Vì thiện chí, không làm điều gì khuất tất, thì có điều gì ngăn trở để không giao tiếp nhau?

Tuy tôi không ở trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, nhưng thấy sự lùm xùm này, tôi cũng mong mọi các bên liên quan nên tìm một giải pháp êm đẹp để lớp người trẻ không thất vọng.

---

Minh làm nhục dòng giống chưa rửa xong, thì nay bị ông Trưởng Khu Giáo Dục viết sự thật bằng ngôn ngữ đường phố! Thật là xui xẻo.

Tuổi trẻ Việt Nam ở phía VNCH mà có những người như Luật sư Lân thì cũng thật đáng tiếc cho sự hy sinh của những chiến sĩ VNCH! Tưởng rằng đời mình qua thì thế hệ tiếp nối xứng đáng hơn. Không ngờ ...

Hẹn gặp anh Phúc khi có dịp.

Thân ái,

Bằng Phong Đặng văn Âu

---

### **Lính Dù Lê Đắc Lục**

Một sự tự phụ vô lễ, vô phép đầy láo xược trắng trợn của Thầy Cãi Nguyễn Quốc Lân (trong phần 3 đính kèm) đã trả lời thư góp ý rất có tình có lý của Ông Đỗ Văn Phúc, về dự án Xây dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị tại Nam Cali.

Xin Quý Thân Chiến Hữu đồng nhận xét vô tư dùm.

Chân thành.

---

From: luc le <linhdu81@>

Sent: Friday, May 14, 2021, 08:10:11 AM PDT

Subject: Re: [PHV] : Xây tượng đài Cổ Thành Quảng Trị Cho ai !!!

Thật quá khôi hài và phản tác dụng khi UB/ XD.TĐ.TC.CTQT, với 3 hậu duệ có danh phận, có học thức, đã đứng ra vận động Gây Quỹ làm một Tượng Đài, mà giống như lồng khuôn cho một bức tranh sai sự thật, mù mờ, tối tăm, âm đạm, vô ý nghĩa, chẳng tượng trưng, chẳng đề cao về một chiến



tên học thức, chức sắc tự cao tự đại, nông cạn và thiếu lễ độ này. Xin chờ sẽ thấy trong một ngày gần.

Giải thích, trình bày chỉ mong Quý Đồng Hương, Quý Thân Chiến Hữu rộng tâm rộng lòng hiểu rõ cặn kẽ nhiều hơn về UB này, mà có thái độ, hành động thích ứng, sáng suốt trước đã tâm, thủ đoạn của bọn họ mà thôi.

Chân thành.

---

## **Những chuyện sau cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster lúc 5 giờ chiều 23 tháng 6, 2021**

=====

### **Kết quả cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster về vụ Xây Dựng Tượng Đài Quảng Trị.**

Cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster diễn ra chiều tối ngày 23 tháng 6, 2021, với sự tham dự của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Charlie (Chí) Nguyễn, các Nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Menzo. Buổi họp kéo dài hơn 5 tiếng, và đã dành gần hai tiếng gần cuối cho Tượng đài Quảng Trị, nhất là về lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 6 tháng 6 vừa qua. .

Cuộc tranh luận rất sôi nổi và cho thấy có hai phía đối nghịch: phe ông Tạ Trí và Charlie Nguyễn vừa là hai lãnh đạo thành phố, vừa là hai thành viên chủ chốt trong Hội Đồng Điều Hành của Ủy Ban Tương Ủng Đài Quảng Trị. Phe đối nghịch gồm ba nghị viên còn lại

Dĩ nhiên bên phe ông Tạ Trí cũng nêu ra nhiều điều để phản bác. Ông Charlie Nguyễn nói rằng việc Xây Dựng Tượng Đài là do các cựu quân nhân VNCH khởi xướng, và sau đó mới có sự tham dự của ông Tạ Trí và Charlie Nguyễn.

Về việc không xin giấy phép là vì buổi lễ đặt viên đá đầu tiên chỉ có vài chục người. Nhưng ông Tài Đỗ chiếu ra đoạn youtube do ông Nghệ Lữ quay và phát ngôn rằng có hơn hai trăm người tham dự. Như thế, hoặc là ông Nghệ Lữ (thành viên Hội Đồng Điều Hành của Ủy Ban Tượng Đài) đã phóng đại con số để lừa gạt bà con?

Gần cuối, ông Tạ Trí nằng nặc cho rằng những người phá hoại chống đối là phe nhóm từng kêu gọi bãi nhiệm ông.

Ông Menzo cho rằng Hội Đồng Thành Phố nên có những việc làm gây đoàn kết trong cộng đồng thay vì làm những việc chỉ tạo ra chia rẽ. Vì thời gian đã kéo quá dài, các Nghị viên bỏ phiếu 3 thuận, 2 chống để dời việc bàn cãi vụ Xây Dựng Tượng Đài lại trong một cuộc họp khác vào ngày 14 tháng 7; và sẽ chọn một trong ba giải pháp: (1) Tiến hành xây dựng, (2) tạm ngưng để tìm giải pháp thỏa đáng, và (3) hủy bỏ hẳn kế hoạch.

Trước khi chấm dứt, bà Kimberly Hồ yêu cầu Luật Sư của Thành Phố xem lại luật lệ có cho phép hai ông Thị Trưởng và Phó Thị Trưởng tham gia vào các cuộc bàn cãi, bỏ phiếu quyết định trong vụ Tượng Đài hay không; vì lý do hai ông cũng là thành viên của Ủy Ban Tượng Đài. Một người không thể vừa là cầu thủ vừa là trọng tài.

Tóm lược của Đỗ Văn Phúc

---

### **Nhận xét của T Hong về buổi họp**

On Friday, June 25, 2021, 2:16:41 AM PDT, T Hong <th@gmail.com> wrote:

That is why I strongly recommend you and everyone sending a letter to inform the city attorney



and all board members claiming the real issue and that is Tạ Trí and his group has been conducting business without transparency and they are totally being deceitful to all former seniors of the ARVN.

This letter should be in the hands of Kimberly Ho, Do and Monzo so they can read it at the next meeting. Our letter shall serve as a concrete evidence to support what Ho, Do and Monzo were trying to convey. She is smart but she is not a former soldier so it's impossible for her to truly understand the endurance and the suffering like anh Cáp, you and others have.

The way Tạ Trí's and his people's actions were very aggressive in their arguments in this video. Kimberly stopped them by asking lots of questions. But please bare in mind, this is America, please listen carefully when Kimberly questioned the Caucasian woman and her answer was mainly trying to cover her mistake by lumping to a conclusion that she was trying to accommodate all who asked her for assistance so it didn't look as if she favored Tạ Trí.

I attended many of these meetings with the council office downtown and I saw enough of clever tactics done by dishonest individuals/groups. The only way I know that we can win this battle is if a letter or several letters send in signed by TQLC coalition, BĐQ, KQ, BB etc... so Ho,Do can use them to support their arguments, then the city attorney will squash it down and force Tạ Trí's and his group to comply with all requirements, one of which is a notification to all Constituents that includes all of us. Moreover, notify is just a first step, gather seniors soldiers input is another viable one that can not be overlooked due to these soldiers who were involved with this war. They must be allowed to voice their concerns since this project will be an evident of the forgotten war. Majority of Americans are now fully aware of the fact we were abandoned, betrayed by our allies. Yet, the Vietnamese/Americans are one of the most successful groups in America despite the fact that we were victims. We and our children have been contributing to the Americans society in various ways. We are hard working citizens who have been hold our values and maintaining our tradition successfully. We are not parasites to harm this nation.

---



Cũng như những cuộc họp trước, cuộc họp chiều Thứ Sáu vẫn tổ chức trực tuyến qua Internet vì đại dịch COVID-19.

Nhiều cư dân gửi email và tham dự cuộc họp để trình bày ý kiến về dự án này. Đa số ủng hộ việc xây tượng đài, nhưng có nhiều người bày tỏ sự lo ngại về nhiều chi tiết.

Ông Kenny Hoàng cho biết ông chống đối dự án, và đề nghị ngưng ngay lập tức, cũng như giải thể ủy ban xây dựng tượng đài.

Bà Jodi Boyd, nhắc lại quan điểm nêu lên tại cuộc họp trước đó hai ngày, cho rằng nếu cho xây Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị thì trong tương lai bà cũng muốn đề nghị xây tượng đài tưởng niệm người Mỹ đồng tính chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam. Bà còn cho rằng việc xây tượng đài này là không quan tâm đến ý kiến của các cựu quân nhân người Mỹ vì họ từng hỗ trợ Quân Lực VNCH tái chiếm Quảng Trị.

Bà Terry Rains cho rằng cuộc họp hai ngày trước rất hỗn loạn vì Hội Đồng Thành Phố đề Luật Sư Trần Thái Văn “chiếm” cuộc họp đó. Bà còn cho rằng Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn sẽ dùng tượng đài này cho mục đích chính trị.

Bà Amy Walsh, tuy không phản đối dự án, nhưng thắc mắc tại sao lại xây ở Freedom Park, và Tượng Đài Quảng Trị sẽ làm công viên này hỗn độn.

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, lại đề nghị hoãn xây dựng tượng đài vì ủy ban làm “không đúng chức năng” và giấy phép chưa nộp cho Sở Thuế IRS để có quy chế 501.c3, tổ chức phi lợi nhuận, trong khi tổ chức gây quỹ.

Bà còn nói thành phố sẽ không cấp bất cứ giấy phép nào cho dự án tượng đài nếu Hội Đồng

1 hánh Phó đơng y hoan lại, va se lay them y kien cua cọng đơng trong cuộc hợp ngay 14 1 hánh Báy.

Nghị Viên Carlos Manzo đơng ý với quan điểm này, cho biếť ông khơng hiếủ tại sao phải xây tượng ðài gấp rút như vậy. Ông cho rằng điểu đó là thiếủ tôn trọng với các cựu chiếủ binh người Mỹ, những người bị khinh thường khi trở về từ chiếủ trường Việť Nam.

Phó Thị Trườg Charlie Nguyễn yêu cầu ðổi ðề nghị hoãn vô thời hạn thành bốn tuần, nhưng Hội ðồng Thành Phố bỏ phiếủ với kết quả 2-3. Hai người bỏ phiếủ thuận là thị trườg với phó thị trườg.

Sau đó, Hội ðồng Thành Phố bỏ phiếủ cho ðề nghị của Nghị Viên Kimberly Hồ, hoãn dự án Tượg ðài Quảng Trị vô thời hạn. Cuộc bỏ phiếủ này có kết quả 3-2, với hai phiếủ chốg của thị trườg và phó phị trườg.

Vì kết quả đó, Hội ðồng Thành Phố Westminster sẽ hoãn lại dự án vô thời hạn. [qd]

---

From: **t phong <ctp@yahoo.com>**

To: Sent: Saturday, June 26, 2021, 7:26:18 AM PDT

Subject: Re: [hoivobinamcali] Re: [TH/VBQGVN] Re: Thành phố Westminster hợp thường kỳ / sẽ bàn về vụ Tượg ðài

Kính thưa quý NT và chị T,

Chiều hôm qua tôi rất may mắn ðược dịp phát biếủ vào giờ chót của thời hạn cho nói của cư dân bên ngoài. Tôi ðã lấy tư cách là một cựu SVSQ TVBQGVN và thành viên trong hội VB Nam Cali

*Currently, I am a member of the Association of Former Cadets of the Vietnamese National Military Academy in Southern California (the association Vietnamese name is Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị QGVN Nam Cali). This association is a part*

*of the Coalition of the Republic of Vietnam Veteran Association in Southern California (the Vietnamese name is Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali).*

*We have been following all activities from the Quảng Trị monument committee since it was announced and approved by the City of Westminster in December 2020 last year. However, we were totally in dark and uninformed on this project. We have not received any invitations to attend the monument committee nor asked for input or consultation.*

*Mayor Tri Ta, councilman Charlie Chi Nguyen, and the Monument committee have been lying to the public that they have invited us and consulted with us. The Monument committee have been privately making their own decision on what, where, and when to put this monument. That is why we do not agree with this proposed monument since it does not reflect what we all want to see from our side.*

*We are here to ask the city council to immediately stop the construction of this project. The Monument committee needs to provide transparency and work with us to get our input and make changes before building it. The Monument committee cannot just decide unilaterally and expect us to agree.*

*Please, keep in mind we understand that building this monument is an honor for all the former Vietnamese veterans and the Vietnamese community. We are not against this project. We just don't like the current proposed monument, which is just a picture etched on a wall with our flag dragging on the ground. This is an insult to us and to the thousands of Vietnamese soldiers that sacrificed their lives in the Quang Tri Battle field.*

*Please, stop this project and work together with us to resolve our differences.*

## **Michael Do's suggestions to the Quangtri Monument Project**

Fri, Jun 25, 3:15 PM (20 hours ago)



To Westminster City Council: Christine, Tri Ta, Charlie Chi Nguyen, Kimberly Ho, Do Tai, Carlos Menze,

Dear all,

In my first letter to the QuangTri Monument Committee via Mr. Thien Huynh of San Jose (May 15, 2021), I did express my gratitude to the people who initiated the project.

Quang Tri Monument will serve as the evidence of the bloody battle where thousands of our young men sacrificed their lives to defend our republic.

I have no objection to the project! I also have no concern about the conflict among Westminster politicians, thus, I don't take sides.

What I am concerned are:

1. The Freedom Park is not large for a cluster of monuments. The existing monument is good enough! Any other structures added to this park would destroy the balance and harmony of the landscape. Thus, please, find another park to build Quangtri Monument; and it must be of the proper size to be called a monument.

2. You don't need to rush. The Committee should launch a contest where the talented artists submit their designs to choose the best one.

3. The involvement of the ARVN veteran organizations is necessary. They will give advice in order to achieve the best outcome. We should learn from the past projects when there were some unacceptable mistakes (i.e. In Freedom Park, (1) the safety lever of the grenade on the statue of the Vietnamese soldier faces outward, (2) the rank insignia on General Le Nguyen Vy mismatched (this was fixed))

achieve. The city attorney also didn't fully understand the underlying issue, which is the way Tạ Trí misconduct and misinform the former ARVNs.

We as a group should collective file a formal complaint to appeal the decision that basically Trí Ta and Charlie are trying to force their powers to tie our hands but we have a large crowd that we can combat this if we remain calm and united. That is my opinion

can combat this if we remain calm and united. That is my opinion.

---

On Friday, June 25, 2021, 12:20:45 PM PDT, T H <t@gmail.com> wrote:

Bylaws, they can not stop constituents from participating in the meetings. Please don't allow Ta Tri to abuse his power. We can call in or mail in our formal grievance. I personally think that he probably assumed the older generation does not speak English fluently, nor does the group totally understand the laws. That's why he acted so harshly and arrogantly. In more than 20 years dealing with the LA council office and city attorney, I have not experienced any one who behaved the way he and Charlie Manh's act. They are handling themselves very curt, loud, disruptive with a challenging tone of voice. We as US citizens regardless of our imperfect speaking skill, we will show them that we will not tolerate their totalitarian actions. We as the victims of the war, escaping communism, we will fight for our rights. A rally in front of the council office to express our discontentment and disapproval of their actions will get circulated widely. Using internet is another way to take action. Please don't allow them to suppress us. We have been experiencing more than enough of suppression lately in this country.

Thanks for your kind wish. I just hope my headache will subside soon.

Have a nice day,

T

Please stress to the city attorney and the council members that the proposed project does not truly represent what happened in the past due to the reasons below:

The victory was successfully obtained by the support of not only the ARVN Navy, but by the

outnumbered them, we will win. We need to say this has nothing of personal issues, but rather preserving the truth for generations to come. History is not fiction, but must portray factual events.

I just had my sinus operation yesterday so my voice is very scratchy and my throat is very sore. Therefore, I am regretful that I can not call in. Please ask everyone who are supporting our fight.

They certainly upper handed us with their dirty trick. This is what you need to do. Call your council office within the district and ask if it is done according to bylaws to have such a special meeting that quickly right after the meeting on Wednesday when they failed to notify all constituents. You need to state that you as well as the Vietnamese community strongly think that this group has something to hide if they are trying to push this through so rapidly without further discussion and consultation with the former veterans who directly involved in the war. You also need to state that we all feel insulted and disrespected by Ta Tri and his group. You as a constituent have the right to request the city council members and the city attorney to table the decision so you and many others can have enough times to provide supporting documents. Furthermore, all of you who live in the area need to call in, speaking Vietnamese is ok too since there will be people like Kimberly Ho who can translate. Remember, complaining and lamenting among ourselves yield no good results as actions speak volumes. Good luck today.

Keep repeating the fact that the former veterans still have pains and scars in their hearts so they don't appreciate Ta Tri's irresponsible actions. Call Bang Phong Dang Van Au to join in the call. The more the better.

**T H <t...@gmail.com>**

---

## **LS NGUYỄN QUỐC LÂN CHUYÊN VỤ OAN GIÁ HỌA**

Ông luật sư Nguyễn Quốc Lân có lẽ vốn được giáo dục trong một môi trường chuyên vụ khổng

Tất cả những lời phát biểu, những Bản Lên Tiếng của các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân đã công khai trên các hệ thống truyền thông, công khai trên các diễn đàn điện tử, cho nên lời vu oan giá họa của luật sư Nguyễn Quốc Lân chỉ càng làm cho đồng hương hiểu rõ âm mưu thâm độc của các ông mà thôi. Quý ông Trần Nhật Phong, Ngô Kỳ là những người từng ủng hộ các ông, nhưng vừa mới đây cũng đã có những lời nói thẳng nói thật về những hành động bất xứng của các ông. Tôi cũng mong những ai đang chỉ vì hai chữ "tượng đài" mà không nhìn thấy những việc làm khuất tất của các



ông, hãy ngừng ngay việc cổ xúy những hành động bất xứng này.

Lời thật mất lòng, các ông nên nhớ các ông càng vu oan giá họa cho chúng tôi thì hậu quả nó sẽ vận vào người của chính các ông.

Biệt Động Quân Đoàn Trọng Hiếu.

---

**Bảo Trâm**

Minnesota

**Subject: Re: TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN CHỐNG ĐỐI TƯỢNG ĐÀI QUẢNG TRỊ**

Kính thưa quý vị, tôi ở xa, không hiểu lắm về việc xây tượng đài, tôi cũng theo dõi hàng ngày về việc xây Tượng Đài Quảng Trị... nhưng tôi rất hoang mang không biết đúng sai. Nhân có bài TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN CHỐNG ĐỐI TƯỢNG ĐÀI QUẢNG TRỊ và bài viết của Cô Liên Hương

Tôi xin chuyển lại bài viết của Cô Liên Hương. Tôi rất đồng ý với nhận xét thấu đáo này của Cô Liên Hương để suy nghĩ có nên ủng hộ lập Tượng Đài Quảng Trị hay không?

Về khả năng tuyên gtruyền, thì phải công nhận là người VNCH không bằng bọn cộng sản.

Nay lại theo đười công sản, làm y như của chúng thì dù không cố ý, cũng gần như cố ý giúp cho

### **Thư của cô Liên Hương**

Kính thưa Quý vị trong và ngoài các Diễn Đàn cũng như Groups!

Sau khi đọc email này kính mong quý vị đừng ném đá và chửi mắng tôi, tôi biết tôi chỉ là đàn bà . dù rằng ba của tôi cũng là Cựu Ouan nhân VNCH . nhưng thú thật tôi không biết gì về chuyên lĩnh

trắng nhất là những trận đánh của lính VN mình .

Nay xin được phép trình bày đôi lời , hy vọng bớt phần nào sự căng thẳng giữa 2 bên

Cả mấy tuần nay tôi nhận được không biết bao nhiêu là email của 2 bên chống và thuận về việc xây " tượng đài " ở Mỹ (thú thật chỉ đọc 2 chữ tượng đài mà rùng mình , vì không riêng gì dân Việt ở nước ngoài mà toàn dân Việt trong nước ( ngoại trừ bè lũ cán bộ Đảng viên VC và Việt gian ra ) ai cũng kinh sợ vì VC chúng xây tượng đài lão già ấu dâm Hồ Chí Minh hết chỗ này rồi đến chỗ kia cái nào cũng mấy ngàn tỷ đồng VN, mục đích là để rút ruột tiền bỏ túi rồi sau đó qua xứ Tư Bản dầy chết mua bất động sản .

Hôm nay kính mời quý vị bỏ chút thời giờ đọc bài viết ( tôi đã copy và paste lại hoàn toàn theo bài viết của bồi bút VC trong nước khi đọc chắc chắn sẽ khó chịu vì ngôn từ của VC ) tạm thời tôi chỉ đưng cử 1 tờ báo online của VC chứ còn nhiều báo khác nữa nội dung tương tự nhau .

Trước hết tại sao từ ngày ở Mỹ có bước chân của cộng đồng người Việt ty nạn CS đến nay gần nửa thế kỷ rồi , sao không kêu gọi xây ?? mà lại đợi đến hôm nay ?? trong khi ở trong nước lũ VC chúng đã ca tụng , xây dựng thành cổ Quảng Trị , và hiện nay đã trở thành di tích đặc biệt và là nơi du lịch nổi tiếng của nước VC , chúng tuyên truyền quảng bá rộng rãi trên truyền thông đến khắp Thế giới kể cả trên Tivi và báo chí trong nước trong vòng mấy năm trở lại đây ????

Vậy thì tại sao người VN chúng ta lại đi theo vết của VC cũng xây tượng Thành cổ Quảng Trị

phim Hai Phuong do bộ Công An và chính quyền CSVN đã ra sức tuyên truyền và đưa phim Hai Phuong ra nước ngoài vươn tầm Quốc Tế ???? há chẳng phải HỎI tức là TRẢ LỜI rồi hay sao ?? và Ông Tạ Trí đem dẹp lá cờ vàng trong văn phòng lúc tuyên dương ngô thanh Vân và phim Hai Phuong tiếp tay cho VC khi mà trước đó mấy ngày vẫn còn lá cờ vàng VNCH lúc Ông TT được báo VN của người Việt ty nạn CS phỏng vấn ???

Ông Trí là hậu duệ VNCH tôi cũng là hậu duệ VNCH nhưng chưa chắc kẻ tự vỗ ngực xưng là hậu duệ VNCH mà chẳng công không theo hết tay làm ăn với VC đâu chứ ! Ông Tạ Trí như vậy đi

hậu duệ VNCH mà chúng cộng không theo đạt tay làm an với VC đầu chủ ! Ông ta thì như vậy ưu tư cách lên tiếng và kêu gọi hô hào xây dựng tượng bất kể tượng gì liên quan đến VNCH chúng ta hay sao ??? nhục lắm ! tay cầm tiền VC miệng hô hào chống cộng . ..đúng là ruồi bu ....cờ vàng VNCH chính nghĩa mà Ông ta xem thường đem dẫu đi , hành động này đáng khinh bỉ , đúng là rác ! sau tháng 4 năm 75 đã lòi ra biết bao bộ mặt VNCH mình là VC nằm vùng đó mà ..

Xin nói lại xây tượng QT tại Mỹ , kính mong quý vị 2 bên 2 phe đọc kỹ bài viết của VC cũng như tìm hiểu tin tức ở trong nước để thấy tầm nguy hiểm nếu tiếp tục xây tượng QT này ảnh hưởng rất lớn về mặt tinh thần và danh dự của lính VNCH mình nói riêng và quân đội Miền Nam VNCH nói chung ...

Có biết bao anh hùng VNCH mình đã tuần tiết ngày 30 tháng 4 , và những vị lính VNCH mình đã hy sinh lúc bảo vệ Miền Nam VNCH sao chúng ta không xây dựng tượng để kỷ niệm và nhắc nhở thế hệ thứ 2 thứ 3 biết được VNCH chúng ta có những anh hùng vì dân vì nước như vậy .. .để mà hãnh diện và tự hào ...chúng ta là con dân VN Miền Nam VNCH

Kinh but

Nguyen Lien Huong

---

### **Tạm Đình Chỉ Dự Án XDTĐCTQT Vô Thời Hạn...( ? )**

Đồng là người tốt và có thiện chí với công việc Xây Dựng Bia Tượng Niệm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng-Trị 1972...

4/ Tại sao hai ông Trí và Chí đã đồng ý đề nghị chấp nhận “ Đình Chỉ Dự Án trong 4 tuần ? “ Vì hai ông Trí + Chí đã thừa biết “ Dự Án “ có thừa thì giờ trên một tháng để hoàn thành công trình...trước ngày 16-9-2021 !

Mong hai Ông Thị-Trưởng Trí và Phó Thị-Trưởng Chí nói riêng...và Tứ Trụ Văn Lân Trí Chí nói chung-- đừng để cho cư dân thành phố Westminster và độc giả trên diễn đàn “ ảo “ bị hiểu lầm về



tu-cách và phẩm-cách của quý vị đã chơi game “ Thăng Thua / Lờ Lô “ với Tượng-Đài Quảng-Trị...!  
( ??? )

5/ Tiếng thị phi của phần đông Tàu Cộng nói tiếng Việt và Việt Cộng nằm vùng đã phóng tin bịa chuyện hàm ý như sau : “ Chuyện ồn ào ‘ lùm xùm ‘ về Xây Dựng Tượng Đài TCCTQT tại City of Westminster là do sự tranh giành nhau vì danh tiếng Hào và miếng ăn...! “.

Thưa quý vị Tàu Cộng và Cộng Việt đã ác ý bịa chuyện xuyên tạc...Chuyện ồn ào “ lùm Xùm “ đã xảy ra là vì Tứ Trụ Văn Lân Trí Chí hơi quá vụng về, yếu đuối, vô tình tạo sự hiểu lầm là thiếu công khai, rõ ràng minh bạch...che dấu, lấp ló-- như “ mèο dấu cút... mà thôi ! “ Thêm vào cái tính hơi tự phụ, kiêu ngạo, khinh người một chút...nên đã bị thiên hạ “ Giữa te tua...để cho tứ trụ Văn Lân Trí Chí tỉnh lại ...! ”

Và cũng đã bị ông Chí Phèo / hom-lét chơi xỏ, mắng xéo hàm ý — lúc đầu thì khen Tứ Trụ Văn Lân Trí Chí là thông minh, không ngoan, tài trí hơn người...sau đó lại chơi chữ vuốt đuôi, xỏ ngọt = để nhẹ Tứ Trụ Văn Lân Trí Chí là “ NGU ( dốt ) “ trong chuyện XDTĐTCCT/QT...

Chí Phèo / Hom-Lét...vô tình ngay miệng đã sủa lưng Bốn Nhà trí-thức Văn Lân Trí Chí ...! ( ? )  
Đau hơn bị Họan...!

6/ Không biết tứ trụ Văn Lân Trí Chí có bị mắc mưu Cộng nằm vùng... đã giựt giây cho Cộng-Đông Westminster thối lên như hủ Mắm Bò Hóc hay không ! ?

biết rằng chuyện này cũng là chuyện công không phải chuyện có tính cách riêng tư. Hơn nữa chuyện của Kimberly Hồ cũng là chuyện lớn của Cộng Đông mà tôi vẫn quan tâm.

Thưa bà Tôn Nữ Hoàng Hoa,

Thư này gửi đến bà tôi xin được phép không đề cập đến những vấn đề riêng tư của bà đối với bà Kimberly Hồ và chỉ muốn thưa chuyện với bà về vấn đề Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị với bà Kimberly Hồ và những sáng kiến xây dựng Tượng Đài. Để có thể thấu đáo vấn đề, tôi xin trình bày những chi tiết bằng từng đề mục vì bà không Cali và những biến chuyển của con người trong những

năm gần đây

### 1.- **Sáng kiến Xây dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị**

Trước hết phải thẳng thắn mà nói rằng đây là một sáng kiến tuy không mới lạ nhưng rất vừa lòng đại đa số dân TNCS tại vùng Westminster thủ đô của người TNCS tại Hoa Kỳ.

(Hình chụp tại văn phòng Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong dịp tên này tặng bằng khen cho VC Ngô Thanh Vân. Hẳn đã đẹp cờ vàng để đón 2 VC cái. Người đứng đầu bên trái là VC cái Kiều Chinh. Bộ tên này là VC chính công ở lại Hà Nội cho con gái theo đoàn Di Cư 54 vào Nam năm vùng trà trộn trong khu Bắc Kỳ Di Cư Bắc Hà Chợ lớn, ở sâu trong đường Nguyễn Tri Phương. Người đứng cuối cùng bên phải là vợ tên Trí. Hình chụp khoảng 2019-2020)

Sáng kiến này cũng do nhu cầu mà ra. Bức hình trên cho thấy lập trường trao đảo phản nghịch của tên Trí này. Sự trao đảo này không phải mới xảy ra. Ngay kỳ bầu cử 2018 đã có nhiều người thấy tên này ló đuôi chó đổi màu. Tuy nhiên đa số không thấy cái trá trở của hắn nên tên này vẫn đắc cử

Xin mở website bên dưới để xem việc làm của Thị Trưởng trở cờ. Thị trưởng Tạ Đức Trí bỏ nhiệm Việt cộng nằm vùng làm UV Giao Thông TP Westminster. Sự thật 100%.

<https://youtu.be/lcMWgn0xAGs>

Xuyên qua những việc làm ủng hộ Cộng Sản của Tên Trí cùng với Nguyễn Quốc Lân họ đã nhìn thấy tương lai chính trị của họ rất u ám và cùng Trần Thái Văn đã phát huy sáng kiến lập tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị gây thành tích chống cộng hòng xoá nhoà những việc làm thân cộng

Sau đây là tiếng thờ dài của một Chiến sĩ Mũ Xanh:

*“Chúng tôi không biết dự án tượng đài bắt đầu từ lúc nào. Khi xem trong trang web Quangtri Monument.com, chúng tôi chỉ thấy những bản tin báo chí mà cái cũ nhất đề ngày 15 tháng 4, 2021 (Press Release No. 1) trong đó có lá thư của ông Nguyễn Quốc Lân đề ngày 9 tháng 12, 2020 báo cáo với đồng hương rằng dự án đã được Hội Đồng Thành Phố Westminster chấp thuận.*

*Như thế, từ khởi đầu, khi các ông có dự tính cho đến được Thành phố Westminster chấp thuận, và thông báo ra mới một tháng trước đây (ngày 15 tháng 4, 2021), các ông đã làm việc âm thầm không hề hỏi ý kiến ai khác ngoài các vị trong Ủy Ban gồm 11 vị trong đó chỉ có 3 vị cựu quân nhân*

...với vai trò khiêm tốn. Bây giờ ông viết rằng: "Vấn đề mẫu mã, kích thước, nội dung và trình bày. Vấn đề này hiện nay đã quá trễ vì công trình xây cất và tác tạo đã bắt đầu. Ngày đặt viên đá đầu tiên sẽ là ngày 6 tháng 6 và ngày khánh thành sẽ vào ngày 19 tháng 9. Tất cả vấn đề này cần phải được hoàn tất trong đơn xin giấy phép từ thành phố và sau đó dùng để vận động đồng hương."

Đến tháng 12 năm 2020 Cộng Đồng mới được biết sau khi dự án đã được chấp thuận. Lúc đó mới lòi ra chuyện Dự án đã được thiết kế từ tháng 8 nhưng tất cả đều trong vòng bí mật.

Tại sao một công trình phải nói là rất tốt đẹp của Cộng Đồng người Việt lại phải dấu như mèo dấu ...út như thế?

Tuy trong ban tổ chức có nhiều hơn bốn người nhưng chỉ có 4 người đóng vai trò chính nên ở vùng này người ta gọi là “ Chúng Nó Bốn Thằng” Chúng ta xưa nay vẫn biết thành ngữ “Nói dối như Vẹm” và “giấu như mèo giấu ..út”. Bọn này vì vướng máu Vẹm nên chúng cũng dối trá và giấu như Vẹm cho nên Cộng Đồng chỉ biết khi mọi chuyện đã rồi

Và bây giờ chúng ta biết rõ ràng một chuyện chúng giấu là vì cúng không muốn cho mọi người biết chuyện này do VC điều khiển ngay từ đầu. Thằng Hai mặt chính nó nắm hầu bao của Ban Tổ Chức. **NÓ LÀ CHỦ CHỐT.**

Lúc đầu chúng đề “Quang Tri Victory Foundation” với “Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” dân TNCS nghe thấy hay ho, chính xác và vui vẻ chấp nhận. Chúng thành công trong chuyện “treo đầu dê”. Sau đó chúng cắt đầu dê đi thay bằng mâm thịt chó cũng chẳng ai hay.

Treo đầu dê bán thịt chó là nghề của chàng cho nên Chúng thành Công mỹ mãn

Cho đến bây giờ câu chuyện tuy \không thành nhưng mâm thịt chó vẫn còn đó. “Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị” mà không có chiến thắng Victory thì Tượng Đài Cổ thành Quảng Trị !muôn năm cũng vẫn là Thành Cổ như xưa của mấy trăm năm trước. Cái hồn Chiến Thắng Vinh Quang nơi Cổ Thành Quảng Trị của Tập Thể Quân binh Chúng với Toàn Dân miền Nam đã bị bọn Chúng Nó Bốn Thằng cướp đi không còn nữa

Cái quan trọng mà chúng ta muốn lập một Tượng Đài là muốn gìn giữ Hồn chiến công với lòng



Cái quan trọng mà chúng ta muốn lập một Tượng Đài là muốn gìn giữ non miêng sông núi cùng uy linh của hàng ngàn anh hùng đủ mọi quân binh chủng từ TQLC, ND, BĐQ, BCD, BB, ĐPQ, NQ, CS cùng toàn dân đã hy sinh xương máu cho tự do độc lập cho Miền Nam văn minh và phú cường.

Chúng ta quyết không để Cổ Thành Quảng Trị chỉ có danh xưng như Chùa Một Cột, Ga Hàng Cỏ, Tháp Chàm, mà phải là một Chiến tích để đời khiến Cộng Quân miền Bắc phải bạt vía kinh hồn cho tới 2 năm sau mới dám mon men trở lại.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bè Lũ Bốn Tên rắp tâm cùng bọn Cộng Sản muốn xoá đi những dấu vết đau thương của một trận chiến của 6 sư đoàn Cộng quân miền Bắc ra đi mà chẳng bao giờ trở lại nơi Cổ Thành Quảng Trị nhưng đã hoàn toàn thất bại do sự gian manh lừa bịp những người công chính vùng Thủ Đô Tị Nạn nhưng ông Trời có mắt chỉ trong vài ngày bao nhiêu mưu toan của chúng đã trở thành mây khói.

Tập thể TNCS vùng Westminster lại quả mâm thịt chó cho bày đàn phản phúc,

### 5.- Về mô hình Tượng Đài

Mô hình Tượng Đài Quảng Trị không do một nhà chuyên nghiệp vẽ nên đầy khuyết điểm. Sau khi phổ biến mô hình người ta đã nhận ra bức ảnh gốc của mô hình trên internet năm 2012



Nhìn tổng quát thì Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị thì đó là tấm bia Cổ Thành Quảng Trị; càng không phải là Tượng Đài

Cảm ơn Kimberly Hồ đã đình chỉ vô hạn đình cái tấm bia xui xẻo của Bè Lũ Bốn Quan Tiến Sĩ Giấy

Thưa bà Tôn Nữ Hoàng Hoa,

Đó là câu chuyện về Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị. Tôi nghĩ rằng thà không có Tượng Đài còn hơn có mà dở khóc dở cười. Hôm nay không làm được Tượng Đài cho đảng hoàng thì ngày mai làm. Không làm ở nơi này thì làm ở nơi khác chắc chắn sẽ đảng hoàng, nghiêm túc hơn. Và NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG VINH QUANG CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

## Vụ Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị: Nên tiếp tục hay nên ngưng? (Trích một phần bài viết của k/g Thanh Phong/ Báo Viễn Đông @ 26/7/2021)

Trong những ngày qua chúng tôi nhận được một số câu hỏi của các bạn bè, người quen từ San Jose, North Carolina, Kansas hỏi về vụ xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Hầu hết đều hỏi “Việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Quảng Trị đến đâu rồi?”, “Tại sao người ta làm việc vinh danh Quân Lực VNCH tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị là điều tốt mà sao lại chống?”, “Liệu Tượng Đài có tiếp tục được xây dựng hay bị giạt sập?”

Trước các câu hỏi này, chúng tôi xin minh định, các câu trả lời và phân tích một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Quảng Trị (TDTCQT) là ý kiến riêng cá nhân chúng tôi, với tư cách người ngoài cuộc góp ý xây dựng, không bên vực Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài cũng như không bên vực bên chống việc xây dựng, và cũng không phải quan điểm của báo Viễn Đông.

\* Trước hết, căn cứ theo hình vẽ Tượng Đài TCQT đã phổ biến thì dùng chữ “Tượng Đài”

quy tụ hầu hết các cựu quân nhân thuộc các binh chủng Hải, Lục, Không Quân QL/VNCH và Cảnh Sát Quốc Gia. Cả hai tập thể này đều lên tiếng bằng văn bản, xác định **không chống việc xây dựng Tượng Đài nhưng không đồng ý một vài thành phần nhân sự trong Ủy Ban Xây Dựng mà họ cho là có liên hệ với Việt Cộng** hoặc bị xem là có lời nói xúc phạm, không tôn trọng người cao niên và mạ lỵ QL/VNCH.

\* Việc xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị có Lợi hay có Hại?

- Lợi: Việc xây dựng một Tượng Đài hay một Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ QL/VNCH đã hy sinh vì tổ quốc đều là việc được mọi người công dân VNCH ủng hộ.

Đó là việc có lợi cho ý định của ban tổ chức, cụ thể là đồng hương đã đóng góp số tiền vượt hơn số ngân khoản dự trù cho việc xây dựng.

- Hại: Khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là tài sản chung của cư dân Westminster gồm người

bản xứ và các sắc dân. Trong khu này HDTP đã cho phép xây thêm hai Bia Tưởng Niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa và các vị Tướng, Tá tuần tiết.

Nay định xây thêm Tượng Đài hay Bia Tưởng Niệm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong khu đó nên trong nhiều buổi họp HDTP Westminster đã có người bản xứ lên tiếng phản đối, thậm chí họ nói thẳng **“Khu Tượng Đài Việt Mỹ không chỉ dành riêng cho người Việt Nam.”**

Đó là việc bất lợi thứ nhất.

- Việc bất lợi thứ hai là, sau này nếu giả sử người Mỹ da màu họ nộp đơn xin xây Tượng Đài Tưởng Niệm ông George Floyd, rồi Cộng Đồng Đại Hàn nộp đơn xin xây Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Triều Tiên, Cộng Đồng Người Nhật nộp đơn xin xây Tượng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân chết vì hai quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki; người Mễ nộp đơn xin xây Tượng Đài Tưởng Niệm Miguel Hidalgo anh hùng dân tộc của họ thì liệu Hội Đồng Thành Phố Westminster có dám bỏ phiếu bác đơn của họ không?

Nếu bác đơn, HDTP sẽ bị kiện tội kỳ thị chủng tộc và với tội danh này, chắc chắn HDTP sẽ thua kiện và phải lấy tiền đóng thuế của dân để bồi thường.

phải xây, dù chỉ là tấm Bia Tưởng Niệm, không phải là một Tượng Đài đồ sộ như nhiều người đang lầm tưởng.

Trả lời những câu hỏi này, một lần nữa cá nhân người viết minh xác, không ủng hộ cũng không chống việc xây dựng Tượng Đài hay Bia Tưởng Niệm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, chỉ mong sao Hội Đồng Thành Phố Westminster sáng suốt để quyết định, đừng để lâm vào tình trạng khó xử và nhất là phải đối mặt với tòa án và làm lu mờ hình ảnh các cư dân người Mỹ gốc Việt ra tranh cử sau này.

**Thanh Phong/ báo Viễn Đông.**

Sau khi tấm bia gọi là Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị bị những phản đối từ nhiều phía, Ủy Ban XDTĐ đã đưa tấm bia này đến San Jose, cho an vị trong cái gọi là Bảo Tàng VNCH của ông Vũ Văn Lộc qua một buổi lễ cũng dẫn đến nhiều tranh chấp gay gắt. Tuy nhiên, vẫn còn âm



của ông Vũ Văn Lộc qua một buổi lễ cũng dần dần chìm trong chấp gậy gươm. Tuy nhiên, vẫn còn ảnh hưởng vì thất bại quá nặng, hai ông Nguyễn Quốc Lân và Huỳnh Lương Thiện vẫn còn lại nhai dai dẳng trên các mạng truyền thông. Lập luận của họ là do sự đánh phá Tổng Hộ Thủy Quân Lục Chiến và nhiều tổ chức khác, cá nhân khác.

Chúng tôi chỉ xin ghi lại vài bài có tính cách chính thức và có giá trị lý luận vào tập hồ sơ này.

## **LS NGUYỄN QUỐC LÂN LẠI “BỆNH BẬY CẢI BỬA”**

BDQ Đoàn Trọng Hiếu (2 tháng 10, 2021)

Kính thưa quý anh chị em trên các diễn đàn.

Sau khi cái gọi là “Tượng Đài Chiến Thắng Quảng Trị” được UBXDĐTĐ cho di tản và an vị tại San Jose, qua sự sắp xếp của ông đại tá “nịnh xăng nô sảng” Vũ Văn Lộc thì tượng chừng như nó đã được an bài. Thôi thì hãy để cho tấm bia được “an vị” như lời của ban tổ chức, vì càng nói ra thì càng “xấu thiếp hổ chàng”, anh em quân đội khi xưa sống chết bên nhau, nay chẳng lẽ chỉ vì mưu đồ bá đạo của lớp chính trị gia trẻ mà quay sang chửi bới lẫn nhau. Ai muốn sướng vì đã có tấm bia

ngưng hay huỷ bỏ vì họ cần cử tri hơn. Còn ông Tạ Đức Trí lại là người xưng mình là người quốc gia ty nạn cộng sản, nay ông đưa một diễn viên đóng phim do công an việt cộng chỉ đạo vào để vinh danh, qua hành động này không những ông đã XÚC PHẠM Cộng Đồng Việt Nam tại đây, mà ông còn CHUI CHA cái tên thị trưởng đã ra cái nghị quyết cấm cản việt cộng đến thành phố Westminster. Khi CĐVN lên tiếng phản đối thì ông lại cho là họ chỉ biết cầm súng chứ có biết gì về chính trị. Thưa quý anh chị em, nếu chúng ta không biết gì về chính trị, thì đã không có những ông bà dân cư gốc Việt như ngày hôm nay, để chúng ta không phải nghe những lời lẽ khinh miệt đến từ những kẻ “ăn cháo đá bát này”.

Còn một điểm nữa cũng đáng chú ý là CĐVN Nam Cali cũng như CĐVN Ty Nan Cộng Sản trên nước Mỹ chẳng lẽ không có lấy được một tinh hoa đủ tiêu chuẩn để ông Thị trưởng Tạ Đức Trí vinh danh hay sao? Mà để ông phải mò đến cô Ngô Thanh Vân ở tít tận Việt Nam. Hay trong số những tiêu chuẩn thì có vài tiêu chuẩn mà không một người VN ty nạn cộng sản nào hội đủ.

Ông Lan con noi thêm là (trích)

*”bây giờ vẫn không có ăn nhằm gì với thành phố hay cộng đồng Việt Nam vào thời điểm này”.*

Lại thêm một lời “bênh bậy cãi bừa” nữa. Nếu nói nó không ăn nhằm gì vào thời điểm này, thì tại sao cái gọi là “Công trình XDTĐCTQT” của các ông đưa ra không được một hội đoàn cựu quân nhân nào ở Nam Cali hưởng ứng. Phải chăng các hội đoàn đã biết được mặt thật của một số trong người trong cái UBXDTĐ là những người “lá mặt lá trái”, là những kẻ “đưa người cửa trước, rước người cửa sau”.

Nó không còn ăn nhằm gì mà các ông không dám gây quỹ ở nơi các ông dự định đặt là Nam Cali, mà phải lên tới San Jose hay sang tận Houston. Ngày hôm nay các Hội Đoàn CQN không còn bị ru ngủ, không còn bị lường gạt qua cái mỹ từ “hậu duệ” nữa, bởi vì một số ít trong hậu duệ cũng đã có những kẻ trực lợi bán linh hồn cho ma quỷ.

Nhân đây cũng xin nói thẳng nói thật là cái “công trình XDTĐCTQT” của các ông không khác gì đứa con ngoại hôn, khi còn trong bụng thì che che dấu dấu, đến lúc đẻ ra thì èo uột, không được nhìn nhận bèn mang nhờ ông Vũ Văn Lộc nuôi. Nó cũng giống như đứa con hoang của Hồ Chí Minh là

giữa thằng tôi và thằng tệt thì đồng hương chẳng lẽ ủng hộ thằng tôi. Bà Kimberly cũng vậy, bây giờ chỉ còn thằng tệt chẳng lẽ lại chơi với nó cho bản cả mình, cho nên bà phải tránh xa nó mà thôi.

Một lần nữa ông Nguyễn Quốc Lân vẫn giữ luận điệu vu oan giá họa. Trước thì ông vu cho các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Nam Cali “giật xập tương đài”. Còn trong bài này thì ông ta gọi 3 nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và ông Carlos Manzo là nhóm nghị viên Hoàng Kiều (cái tên Hoàng Kiều dùng để chụp mũ hoá ra đất khách), ông ta nói nhóm nghị viên Hoàng Kiều đã không những “giật xập mà còn muốn chôn sống tương đài”. À thì ra vì sợ “chôn sống” mà các ông này đã đem “chôn chết” trên San Jose.

Còn đối với Cộng Đồng Việt Nam cũng như cá nhân tôi thì :

Thứ nhất : Hoàng Kiều chẳng là cái chó gì đối với CĐVN, trước đây vài anh sĩ quan trong giao tiếp xã hội ăn nhậu với hắn, nay cũng đã nghỉ chơi. Họ đã quay lại với đồng hương, và họ đã có mặt trong ngày Đại Nhạc Hội Cám Ôn Anh Lành Thứ 14 vừa qua.

Thứ hai: Còn cá nhân tôi như đã nói trước đây cũng như vừa nói ở trên “đài còn chưa có lấy đêch



đâu ra tượng đê mà giệt xập”

Là một luật sư, tức là “thầy cãi” mà lại “Bệnh Bậy Cãi Bừa” như thế này thì ông quả đúng là tên “thầy chạy”.

BDQ Đoàn Trọng Hiếu

**Thư thứ 1 ngày 30 tháng 11, 2021 Luật Sư Bùi Bích Hà gửi bà bạn là Hoàng Mộng Thu về cựu Thiếu Tá Trần Quang Duật.**

From: bicph@aol.com <bicph@aol.com>

To: ...

Sent: Tuesday, November 30, 2021, 08:43:03 PM CST

Subject: SAU KHI NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI VÀO NGÀY THỨ 7. 27 THÁNG 11, 2021 VỚI HOÀNG MỘNG THU

tránh ông ta như tránh cùi hủi? Bởi vì ông Duật thích mượn phương tiện truyền thông để "bầy tỏ cảm xúc yêu ghét" của ông ta, cũng như để thanh toán ân oán từ năm xưa năm xưa. Rất nhiều người, không phải là public figure (nhân vật của đám đông) đã bị ông ta lôi lên mạng truyền thông bêu riếu. Chuyến đình đám nhất là cách đây khoảng gần 3 năm (trước đại dịch), ông Trần Quang Duật lên đài phát thanh Việt TV, chương trình Áo Trận Bạc Mầu, dựng chuyện để bêu riếu Đại Úy TQLC Lê Đình Đơn, và cả đài phát thanh lẫn ông Duật đều bị luật sư của ông Đơn (nếu Hà nhớ đúng, thì đó là luật sư Michael Weatherbee, 1 luật sư giỏi, nổi tiếng của vùng Northern Virginia) thông báo là sẽ khởi kiện. Khi nhận được thông báo, ông Duật đã gọi Hà cầu cứu, xin Hà chỉ dẫn phải làm thế nào để thoát vụ kiện. Hà đã khuyên ông Duật, trước nhất phải chính thức xin lỗi ông Đơn, sau đó xin các Đại Bàng lên tiếng khuyên ông Đơn bỏ qua. Sau đó, Hà đã gọi điện thoại cho Đại Tá Định xin ông giúp đỡ ông Duật. Đại Tá Định đã gọi điện thoại cho Đại Tá Nguyễn Thành Trí, vì dù cùng cấp bậc Đại Tá, nhưng đội với binh chủng TQLC thì vị thế của ông Trí cao hơn (Tur Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC), và ông Trí đã lên tiếng khuyên giữ hòa khí, và ông Đơn đã bỏ qua vụ kiện SAU KHI THIẾU TÁ TRẦN QUANG DUẬT PHẢI CHÍNH THỨC XIN LỖI ĐẠI ÚY LÊ ĐÌNH ĐƠN TRÊN ĐÀI PHÁT THANH. Nhiều người biết chuyện, khi thấy chuyện xảy ra giữa ông Duật và ông



Đơn đã cười cười cho biết là ông Duật thù ông Đơn vì vài năm trước khi chuyện ông Duật bị chuyện bêu riếu ông Đơn xảy ra, thì ông Duật đang làm Hội Trưởng Hội TQLC vùng VA-DC-MD, nhưng do nhầm tay với tiền quỹ của hội, nên trong 1 lần ông Duật đi xa (out of the area), các thành viên của Hội đã họp lại, bãi nhiệm ông Duật, và đề cử ông Đơn thay ông Duật giữ chức Hội Trưởng Hội TQLC vùng VA-DC-MD. Chuyện ông Duật bị bãi nhiệm là sự thật (fact), còn chuyện có phải vì nhầm tay với tiền của quỹ hay không, thì có lẽ chỉ có những thành viên của Hội TQLC ở đây mới có thể xác nhận. Thu à, Đại Tá Định không chỉ giúp đỡ ông Duật có bấy nhiêu, mà lúc còn ở VN, khi hành quân ở Kampuchia, Đại Tá Định đã xin với Lữ Đoàn Trưởng của ông Duật lúc đó tha cho ông Duật, đừng đưa ông Duật ra Tòa Án Mặt Trận xét xử. Nói đến Tòa Án Mặt Trận, trừ những cựu quân nhân, hoặc một số những người sinh ra và lớn lên trong gia đình quân đội, mới biết tầm quan trọng khi 1 quân nhân bị đưa ra Tòa Án Mặt Trận, chứ không phải chỉ trọng cảm sơ sơ. Hà sẽ làm tài lạnh nói cho Thu biết khi nào người quân nhân bị đưa ra Tòa Án Mặt Trận xét xử.

Tình thân,  
Bích- Hà

**Thư thứ 2 ngày 7 tháng 12, 2021 của bà Bích Hà gửi ông Dương Phục và Huỳnh Lương Thiện**

From: "bicph@aol.com" <bicph@aol.com>

To:

Cc:

Sent: Tuesday, December 7, 2021, 12:22:49 PM CST

Subject: THƯ GỬI ÔNG HUỖNH LƯƠNG THIÊN VÀ DƯƠNG PHỤC

Đọc bức điện thư này xong, tôi xin có vài lời thưa chuyện với ông Huỳnh Lương Thiện và ông Dương Phục:

Thưa ông, Ông Bà mình ngày xưa thường ví von những người khi về già, thì trở nên u mê, thiếu sáng suốt và thiếu thông minh, không như hồi trẻ, là "NHỮNG NGƯỜI KHI VỀ GIÀ TRỞ THÀNH NHƯ NHỮNG CHIẾC BÌNH VÔI", bởi vì những chiếc bình vôi có thân bình thì lớn, nhưng cổ bình thì theo lại, tương xứng với những người lớn tuổi, thân hình mập mạp hơn, nhưng chiếc đầu lại nhỏ đi, vì óc trong đầu đã teo đi! Thưa ông, ông phát biểu là " *nhưng giờ thì họ im rồi, có lẽ đã hiểu ra vấn đề*". Trước hết, CHÚNG TÔI VẪN CHƯA HIỂU RA VẤN ĐỀ ÔNG NÓI! Bởi vì UBXDTĐ chỉ là 1 cơ quan vô vị lợi/non-profit organization được thành lập ra cho 1 dự án! UBXDTĐ KHÔNG PHẢI LÀ 1 TỔ CHỨC MAFIA THỜI 50, 60 VÀ ĐẦU 70 Ở NƯỚC MỸ ĐỂ Ỡ VÀO SỨC MẠNH MÀ HIẾP ĐẠP NGƯỜI KHÁC, BẮT NGƯỜI KHÁC PHẢI TUÂN PHỤC. LẠI CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ 1 CHÍNH PHỦ THỨ 2 TRÊN NƯỚC MỸ, ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI LÊN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN, THEO KIỂU NẾU KHÔNG CHẤP HÀNH NGHIÊM CHÍNH CHÍNH SÁCH/CHỈ THỊ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THÌ SẼ BỊ NGHIÊM

Thưa ông, tôi vẫn nhớ ông và anh Ngô Chí Dũng là 2 người trong tổ chức NGƯỜI VIỆT TỰ DO, xuất phát từ Nhật Bản. Ở vào cuối thập niên 70, cho tới thập niên 80, tổ chức Người Việt Tự Do là 1 trong nhiều tổ chức trên thế giới ra đời VỚI HOÀI BẢO QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG, GIẢI THỂ ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỒNG BÀO KHỎI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ÁP BỨC! Sau đó, tổ chức Người Việt Tự Do gia nhập/sat nhập vào với MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT GIẢI PHÓNG VIỆT NAM, mà chủ tịch là ông Hoàng Cơ Minh. Mặt Trận QGTNGPVN ở giữa thập niên 80 tan vỡ/bể đôi khi 2 ông Phạm Văn Liễu, Trần Minh Công lên tiếng phan phui những sai trái của Mặt Trận, bao gồm cách đối xử độc tài của ông Hoàng Cơ Minh và cả những thiếu minh bạch về tiền bạc. NHƯNG CÁI ĐÁNG ĐỀ CẬP Ở ĐÂY, LÀ SỰ TAN VỠ CỦA MẶT TRẬN KÉO THEO ĐỒ VỠ NIỀM TIỀN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NHIỀU NƠI TRÊN THẾ GIỚI! Thưa ông, có vài điều mà tôi muốn nêu thắc mắc với ông. Thứ nhất, ông ở tuổi trẻ, ôm nhiệt huyết và hoài bão như rất nhiều những người trẻ ở gần nửa thế kỷ trước, sẵn sàng dấn thân và hi sinh để đất nước và dân chúng không phải chịu 1 chế độ độc tài, áp bức, NHƯNG THẾ SAO GIỜ ĐÂY, ÔNG VÀ CÁC "ĐỒNG CHÍ" TRONG UBXDTĐ CỦA ÔNG LẠI HÀNH XỬ Y Hệt CÁI CHẾ ĐỘ MÁ MỘT THỜI ÔNG MONG XÓA BỎ? Thứ nhì, bạn ông, anh Ngô Chí Dũng, là 1 người thẳng thắn, không



nhận được chuyện thay những bát công, mờ am, chuyện chề xay ra. **CAI CHẾT CỦA ANH ĐƯỢC CÔNG BỐ LÀ HI SINH TRÊN ĐƯỜNG VỀ VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN.** Có điều, có giả thuyết đưa ra là anh Dũng không chết vì súng đạn của kẻ thù, mà bị thanh toán vì đã lỡ thấy, lỡ nghe, lỡ biết những chuyên chế, khuất tất, bê bối của người lãnh đạo hay nhóm người lãnh đạo, và lỡ nói ra, chỉ trích, phê bình nên bị giết diệt khẩu! **BIẾT NHÂN CÁCH VÀ TÍNH TÌNH CỦA ANH DŨNG, THÌ CHUYỆN NÀY CHĂNG AI NGẠC NHIÊN.** Tôi ngạc nhiên là cùng đi với anh Dũng, nhưng ông lại về lại được Mỹ, bình yên, thoải mái, sung túc, để **NGÀY HÔM NAY, ÔNG CÙNG VỚI NHỮNG NGƯỜI TRONG UBXDTĐ ĐANG HÀNH XỬ Y HỆT CÁI CHÍNH QUYỀN MÀ ÔNG TỪNG MONG LẬT ĐỔ, HAY CÁI TỔ CHỨC ĐÃ TỪNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG, GIA NHẬP CHO ĐẾN KHI TAN VỠ VÌ NGƯỜI TRONG NỘI BỘ PHANH PHUI!** Nếu Mặt Trận QGTNGPVN của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh đã làm được 1 điều là phá tan niềm tin của nhiều người khắp nơi, thì có phải ông và UBXDTĐ đang dự tính làm 1 việc tương tự là phá nát tập thể TQLC ở

**QUAN TRỌNG HƠN, CHỈ NÊN Ở ĐÂY LÀM KÝ GIẢ ĐỂ CÓ NGÒI BÚT, TỜ BÁO MÀ "HOẠT ĐỘNG" VÀ LÂU LÂU LẠI CÓ THỂ LÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH, NHƯ MỚI VỪA LÊN ĐÀI PHÁT THANH CỦA ÔNG DƯƠNG PHỤC?**

Thưa ông Dương Phục, người Mỹ có câu "Last But Not Least", nên giờ xin được phép thưa chuyện với ông. Do nhiều may mắn, tôi từng có vinh dự được quen biết và coi như con cái bởi vài nhà báo nổi tiếng ở Hoa Kỳ như các ông Sol Sanders, Richard Swanson, và từng được nghe là làm truyền thông thì phải có trách nhiệm! **HỌ ĐƯỢC HỌC LÀ PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NGHỀ NGHIỆP TỪ KHI CÒN LÀ SINH VIÊN!** Có lẽ vì vậy, mà ít có đài Truyền Thanh, Truyền Hình, Tờ Báo nào của Mỹ khơi khơi mạ lỵ những người dân không có chứng cứ đi kèm, cũng như biến đài truyền thanh, truyền hình của họ thành những cái loa chửi mướn, hay những vòi nước, nhưng thay vì dùng nước thì lại dùng nước tiểu và máu dơ phun tứ tung! Và cũng có thể là vị họ có trí óc và lương tri của 1 người bình thường phải có. Thưa ông, người ta nói "SỰ HỌC LÀ BẮT TẬN, VÀ NGÀY NÀO NGỪNG HỌC THÌ COI NHƯ CHẾT", nên xin được góp ý là dù trẻ, nhưng **TRẺ CÒN HƠN KHÔNG, KHÔNG BIẾT ÔNG CÓ NÊN BẮT ĐẦU HỌC VỀ TINH THÂN TRÁCH NHIỆM, VỀ TRÍ ÓC VÀ LƯƠNG TRI CẦN CÓ ĐỂ CÓ THỂ NÓI RẰNG ÔNG KHÔNG CHỈ CÓ CÁI VỎ BÈ NGOÀI LÀ NGƯỜI, HAY KHÔNG?**



Cuối cùng xin cảm ơn 2 ông Huỳnh Lương Thiện và Dương Phục đã cho phép tôi được thừa chuyện. Mùa Giáng Sinh sắp tới, xin gửi lời chúc 2 ông cùng tất cả những người đồng chí hướng sắp tới những ngày tháng làm tròn được nhiệm vụ giao phó, luôn ĐƯỢC TRỜI NGÓ XUỐNG, Ở TUỔI GIÀ VÀ BẮT ĐẦU GIÀ NHƯNG VẪN TRÁNH ĐƯỢC NHỮNG CĂN BỆNH NHƯ ĐỘT QUỴ ĐỀ BỊ QUA ĐỜI BẤT NGỜ, SỐNG ĐỜI THỰC VẬT, HAY Á KHẨU!

Riêng với những người chú, người anh của tôi trong tập thể TQLC hải ngoại, xin chúc các chú, các anh những ngày cuối năm vui vẻ. CHUYỆN GÌ CŨNG SẼ QUA, VÀ CHÚNG TA ĐANG SỐNG Ở NHỮNG XỨ SỞ TỰ DO VÀ VĂN MINH, LÀ NHỮNG NƠI KHÔNG DUNG DƯỠNG LỐI HÀNH XỬ KIỂU MAFIA HAY CỘNG SẢN. CHÚNG TA SẼ THẤY NHỮNG KẼ NGẬM

Tổng Hội cũng lên tiếng phàn nàn về những điều một số người cứ moi móc quanh chi tiết cuộc chiến mà đã xảy ra 50 năm trước nhằm đánh lạc hướng những thất bại, sai trái của họ.

Chúng tôi cũng được sự cho phép của Thiếu Tá Liễn để gửi lá thư, để quý vị nhìn thấy thiện chí của Tổng Hội TQLC cũng như những việc làm ma giáo của nhóm giáo hoạt trong cái gọi là Ủy Ban Tượng Đài.

Đồng thời, chúng tôi cũng xin chuyển một điện thư của bà PBH xác nhận những chi tiết về hành vi và tư cách của cựu Thiếu Tá Trần Quang Duật là người đã từng sắp bị đưa ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận vì một trọng tội. Thư của bà BH nhằm để đánh tan những luận điệu xác xược, bịa chuyện của ông Duật nhằm đánh phá chiến hữu mình chỉ vì chút hư danh. Có nhiều cựu quân nhân TQLC cũng xác nhận việc ông Duật bỏ rơi đơn vị trốn chạy ở đèo Hải Vân.

Chúng tôi xin phép highlight và tô đậm những điểm quan trọng trong các lá thư.

**Thư của cựu Thiếu Tá Lê Quang Liễn, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến gửi đến các vị trong binh chủng Mũ Xanh.**

Cùng các chiến hữu MX,

Cách đây hơn 4 tháng, NT Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh phó Sư Đoàn TQLC, trong một cuộc điện đàm đã chỉ thị cho tôi là: *"trong các diễn đàn điện tử của Tổng Hội dùng phổ biến mọi bình luận về tượng đài để giữ hòa khí giữa anh em MX, càng nói qua lại sinh ra nhiều điều không hay. Anh em có thắc mắc nên bàn bạc trong chốn riêng tư, email cá nhân với nhau"*.

BCH/TH sinh hoạt trong môi trường kính trên nhường dưới, anh em cùng một nhà. Cho nên BCH/TH xem chỉ thị của NT/TLP như một quân lệnh được đưa chấp hành tuyệt đối như trước 1975.

Các cá nhân trên thực hiện các cuộc phỏng vấn nhằm mục đích gây chia rẽ trong TQLC. Chúng tôi giữ im lặng trong thời gian qua thì bên ngoài, qua email của MX Nguyễn Đình Trinh vừa post trên diễn đàn TH hai ngày trước đây như sau:

*..."ông Huỳnh Lương Thiện UBXDĐTĐ trả lời phỏng vấn của ông Dương Phục ,chủ đài Radio Sài Gòn HT 900 như sau: " Trước đây chỗ phán đối UBXDĐTĐ mạnh nhất là TH/TQLC nhưng lúc này thấy họ im hết rồi, có lẽ là họ đã hiểu ra được vấn đề "*

Xin hỏi như vậy có phải khiêu khích không ???

Ngoài ra, email của NT Nguyễn Thành Trí, Tư lệnh phó Sư Đoàn TQLC, gửi cho Ms Hoàng Mộng Thu với tính cách xã giao, lịch sự, và riêng tư lại được xử dụng như một thư chính thức với mục đích chính trị!!

Nguyễn Quốc Lân mới hôm kia thôi ( ngày 1 tháng 12 năm 2021) đã xử dụng email riêng của NT/TLP với lời lẽ huênh hoang, lộng ngôn như thường lệ "Lá thư của Đại Tá Nguyễn Thành Trí gửi đến Ban Tổ Chức Lễ Khánh Thành Tượng Đài".

Ngoài ra, NQ Lân và phe nhóm lại chỉ đích danh NT Đồ Sơn và cá nhân tôi trong nhiều trường hợp là những kẻ đánh phá. LS NQ Lân phải hiểu rõ rằng không đồng ý không có nghĩa là chống đối, đánh phá!!



**quan pha: :**

Cái luận điệu chụp mũ những người không đồng ý là chống đối," âm mưu lật đổ chính quyền"... sao nghe quen quen.

Chuyện tượng đài không được vuông tròn như hiện nay là do tranh chấp chính trị nội bộ trong TP Westminster, sự bất đồng giữa Thị Trưởng Tạ Trí và các hội đoàn quân đội trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ (LHCCS) xuất phát từ vụ trao bằng khen cho tài tử trong nước Ngô Thanh Vân Tháng 5 năm 2019.

Sự thất bại là từ trong nội bộ của TP mà quý vị cư trú và điều hành vì cách khởi sự công việc

Ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Kính thưa

Quý ĐB,

Quý NT,

Cùng quý chiến hữu MX,

Trước ngày 13 /11/2021 của buổi lễ tại an vị cái gọi là Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị tại San Jose, MX Nguyễn Thanh Lương có thư hỏi ý kiến BCH/TH về việc tham dự lễ khánh thành này, Tổng Hội TQLC đã trả lời xác định tôn trọng quyền cá nhân của thành viên ở Bắc Cali khi muốn tham dự hay không.

Xin mời đọc các trích đoạn các lá thư bên dưới.

1. Điện thư của Mũ Xanh Nguyễn Thanh Lương, Hội Trưởng Hội TQLC Bắc Cali ngày 24 tháng 10, 2021:

*"Kính thưa Niên trưởng THT/TQLCVN Do những trình bày ở trên, chúng tôi xin NT THT/TQLCVN cho một lời khuyên và ý kiến ngõ hầu chúng tôi thực hiện công việc được khả quan. Chuyện Khánh thành là phụ. Sự đoàn kết anh-em là chính, là cần. Cảm ơn Niên trưởng nhiều.*



*Kính chào*

*San Jose, ngày 23 tháng 10 năm 2021*

*TM. Ban Chấp Hành Hội TQLC Bắc Cali Hội trưởng*

*Nguyễn Thanh Lương”*

2.- Trích hai đoạn chính trong điện thư của Tổng Hội TQLC ngày 26 tháng 10, 2021 trả lời MX Nguyễn Thanh Lương:

Bàng Tư Lệnh Phó , các diễn đàn của Tổng Hội đã không bàn bạc về tượng đài trong thời gian nhiều tháng qua.

Tuy nhiên , chúng tôi càng im lặng thì UBXDĐTĐ càng lấn tới. Phát ngôn viên của Ủy Ban này là Nguyễn Quốc Lân vẫn dai dẳng không ngừng gửi ra những văn bản tiếp tục vu khống Tổng Hội TQLC là đánh phá việc xây dựng tượng đài. Mới đây ngày 7 tháng 12 năm 2021, ông ta gửi thư ra vu khống trắng trợn rằng Tổng Hội đã kêu gọi tẩy chay không tham dự lễ khánh thành ngày 13 tháng 11 năm 2021. Xin đọc lại thư ngày 26 tháng 10 bên trên của Tổng Hội trả lời MX Nguyễn Thanh Lương để thấy sự thật có đúng như vậy không.

Trích thư Nguyễn Quốc Lân viết ngày 7/12/2021

*"Gần đến ngày Lễ Khánh Thành vào ngày 13 tháng 11 tại San Jose, UBXDĐTĐ nhận thấy có một nỗ lực rất là tiêu cực của nhóm TH TQLC đã kêu gọi các cựu chiến sĩ TQLC hãy tẩy chay hay không nên tham dự Lễ Khánh Thành. Nhận thấy đây là những hành động có thể gây hiểu lầm trong số các cựu quân nhân QL VNCH từ khắp mọi nơi đối với một ngày lễ trọng đại và một dự án có ý nghĩa này đối với QL VNCH, cá nhân tôi có thực hiện các cuộc phỏng vấn các nhân chứng sống về biển cố cắm cờ trên CTQT và cũng để giải độc những hành động của nhóm TH TQLC nhằm phá hoại Lễ Khánh Thành TD vào thời điểm đó. Các video phỏng vấn này được thực hiện trên Trust Media Network và một số các kênh truyền*

*thông khác."*

Việc phải di tản bìa từ TP Westminster lên TP San Jose là do sự tranh chấp chính trị nội bộ trong hội đồng TP Westminster, và sự bất đồng với Liên Hội CCS Nam Cali mà nguyên nhân từ vụ thị trưởng Tạ Trí trao bằng khen cho diễn viên của nước Việt Nam Cộng Sản là Ngô Thanh Vân Tháng 3 năm 2019. Tổng Hội TQLCVN hoàn toàn không dính dáng đến.

Nhưng rõ ràng Nguyễn Quốc Lân muốn che dấu sự thất bại ê chề của phe nhóm anh ta và tìm

Thưa quý vị,

Đọc 2 điện thư, 1 của TH/TQLC, gửi ra ngày 24 tháng 10 năm 2021, và 1 của ông Nguyễn Quốc Lân gửi ra ngày 7 tháng 12 năm 2021, tôi hơi ngạc nhiên về trình độ lý luận, cũng như sự hiểu biết về luật pháp mà 1 ông luật sư nên và phải có, do đó xin được phép thưa chuyện với ông Lân:

1- Trong là thư của ông Lân đưa ra ngày 7 tháng 12 năm 2021, ÔNG LA LÀNG LÀ TH/TQLCH CHỐNG PHÁ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, VÀ CẤM CÁC CỤU MŨ XANH THAM DỰ nhưng lá thư của TH/TQLC, viết ra và ký bởi ông Lê Quang Liên, Hội Trưởng của TH/TQLC vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 thì RÕ RÀNG 1 CHỮ, CHÚ ĐỪNG NÓI LÀ 1 CÂU, VÀ CŨNG RẤT RÕ RÀNG LÀ TÙY CÁC ANH EM MŨ XANH QUYẾT ĐỊNH CHUYỆN THAM DỰ HAY KHÔNG! LÀ LUẬT SƯ, MÀ ÔNG RA TÒA TRANH CẢI KIỂU NÀY, CHẴNG NHŨNG THUA MÀ CÒN CÓ THỂ BỊ QUAN TÒA XÍ VÀ TÔI BỒI NỬA

LÀ KHÁC! Lại là luật sư (hình như ông có bằng hành nghề năm 1991, theo như Luật Sư Đoàn California tức California Bar Association cho biết), vậy thì ĐÁNG LẼ ÔNG PHẢI HIỂU LÀ HIẾN PHÁP (CONSTITUTION) VÀ LUẬT PHÁP (LAW) ĐỀU CHO PHÉP/TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CHỌN LỰA VỀ CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG DÂN HOA KỲ, KHI CHỌN LỰA ĐÓ NẪM TRONG TINH THẦN BẤT BẠO LỤC VÀ TÔN TRỌNG LUẬT PHÁP, vậy ông nghĩ ông đang ở đâu mà cứ inh ỏi nào là chống đối, là không tham dự, vv như 1 cái tội cần phải đem ra Tòa Án Nhân Dân Đấu Tố và Xét Xử vậy?

2- Sau đó, ông biện minh là để giải độc dư luận, ông phải phóng vấn những nhân chứng sống đã vào đánh trong Cố Thành Quảng Trị. 4 CÁI VIDEOS MÀ ÔNG NÓI LÀ ĐỂ GIẢI ĐỘC ĐÓ CÓ NHIỀU VẤN ĐỀ:

A- ĐÓ LÀ 1 VỤ CÁO ĐỀ MẠ LỶ TRÊN TRUYỀN THÔNG (SLANDER ON AIRWAY) 2 CÔNG DÂN HOA KỲ, KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VẬT CỦA QUẢN CHÚNG/NON-PUBLIC FIGURE(S)! 2 NẠN NHÂN CỦA ÔNG VÀ CÁC KHÁCH MỜI CỦA ÔNG LÀ CỰU ĐẠI TÁ

CHUNG THỦY QUÂN LỤC CHIÊN? Không biết sau bức điện thư này của tôi, Đại Úy Tấn, bạn cùng khóa 21 với ông Duật, và đã kêu gọi những cùng khóa góp với ông số tiền 1 ngàn dollars cho UBXDTĐ, chỉ vì nói ra sự thật sẽ bị kết tội chống đối và đem ra đấu tố không?

C- VẤN LÀ NGƯỜI (WRITING STYLE): Nếu nói Văn Là Người, hay người Mỹ nói mỗi người có "writing style" và cái "writing style" đó thể hiện con người. Nhưng trong những điện thư ông gửi ra, những điều ông nêu ra lại CHỨNG TỎ LÀ ÔNG KHÔNG CÓ NHỮNG HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ LUẬT MÀ 1 LUẬT SƯ NÊN CÓ, CŨNG NHƯ NHIỀU CHỮ ÔNG DÙNG, CHẴNG HẠN "GIẢI ĐỘC" LÀ NHỮNG CHỮ MÀ NHỮNG NGƯỜI LỚN LÊN SAU 1975, NGAY CẢ Ở VIỆT NAM KHÔNG NGHE/BIẾT. Vậy thì AI VIẾT CHO ÔNG? HAY AI DẠY ÔNG VIẾT? Như trong bức điện thư, thưa chuyện với ông Huỳnh Lương Thiện, tôi có nhắc đến tên ông Hà Tôn Vinh, 1 người Cộng Sản nằm vùng trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt Tị Nạn Cộng Sản trong nhiều năm trước khi về VN nhận trách nhiệm lớn ở Bộ Ngoại Giao của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, VÀ GIỜ NHẮC TỚI ÔNG VINH, TÔI LẠI CHỢT NHỚ RA RẰNG NẾU SAU THÁNG 4 NĂM 1975, ĐÃ LÒI RA TRUNG TÁ ĐÌNH VĂN ĐỆ/DÂN BIỂU TRƯỞNG BAN QUỐC PHÒNG HẠ VIỆN, CHUẨN TƯỚNG NGUYỄN HỮU HẠNH, NU DÂN BIỂU KIỆU MỘNG THU, THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ QUANG, LINH MỤC PHAN KHẮC TỬ, NHÀ BÁO PHẠM XUÂN ẮN LÀ NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN NẴM VÙNG ĐỂ PHÁ NÁT VNCH BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC thì ông có nghĩ là 1 HÀ TÔN VINH ĐÃ RA MẶT LÀ QUÁ ÍT ĐỂ CÓ THỂ PHÁ NÁT NHỮNG CỘNG ĐỒNG/NHỮNG TẬP THỂ CỦA NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN HAY KHÔNG? Liệu ông có biết ai không, mà sao Tập Thể TQLC phải



mat uinn vi de gay :

Thưa tất cả quý vị, và nhất là các chú, các anh trong tập thể TQLC, mong là bức điện thư này tạm phân tích và giải thích đủ về những gì đang xảy ra cho tập thể TQLC nói chung, cho những người lính già có uy tín của TQLC nói riêng. **CHÚNG TA ĐANG SỐNG Ở 1 QUỐC GIA DÂN CHỦ PHÁP TRỊ, MÀ KHÔNG AI ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP (NO ONE IS ABOVE THE LAW), BAO GỒM CẢ THỊ TRƯỞNG VÀ LUẬT SƯ.** Riêng Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, nếu quý vị có

Sau khi cái gọi là “Tượng Đài Chiến Thắng Quảng Trị” được UBND cho di tản và an vị tại San Jose, qua sự sắp xếp của ông đại tá “nịnh xằng nỗ sảng” Vũ Văn Lộc thì tượng chừng như nó đã được an bài. Thôi thì hãy để cho tấm bia được “an vị” như lời của ban tổ chức, vì càng nói ra thì càng “xấu thiếp hổ chàng”, anh em quân đội khi xưa sống chết bên nhau, nay chẳng lẽ chỉ vì mưu đồ bá đạo của lớp chính trị gia trẻ mà quay sang chửi bới lẫn nhau. Ai muốn sừng vì đã có tấm bia vinh danh thì cứ để họ sừng. Còn họ bảo mình “giật xập tượng đài” thì kệ mẹ họ, vì đài còn chưa có lấy đêch đầu tượng mà giật xập.

Câu chuyện “tượng đài” tưởng đâu như con ruồi đậu rồi lại bay, ai ngờ cái mùi khăm khăm vẫn còn hấp dẫn nên nó lại quay lại bám vào. Tuần này ông luật sư Nguyễn Quốc Lân lại vừa quậy cái đống khăm khăm qua cái thư nói thẳng nói thật số 9 với tựa đề Chính Trị “Bá Láp” tại TP Westminster.

Trong đó ông cho rằng hành động của Thị trưởng Tạ Đức Trí vinh danh Ngô Thanh Vân là không có gì sai là không ăn nhằm gì đến thành phố hay Cộng Đồng Việt Nam.

Xin được trích một đoạn như sau:(trích) Đây là một hành động hết sức là bá láp vì lý do bằng khen đó không là một điều gì sai trái hay hệ trọng gì với thành phố hay cộng đồng Việt Nam hơn 2 năm trước đây và bây giờ vẫn không có ăn nhằm gì với thành phố hay cộng đồng Việt Nam vào thời điểm này.

Ông Nguyễn Quốc Lân đã “bệnh bậy cãi bừa”. Nếu hành động đó hai năm trước đây không có gì sai với Cộng Đồng Việt Nam thì làm sao có cuộc “RECALL”, cho dù cuộc “recall” ấy không thành công. Nếu một thị trưởng Mr Hamburger hay Mrs Burrito nào đó làm cái việc như thế này, thì nó

cũng vẫn xúc phạm Cộng Đồng Việt Nam và chắc chắn CĐVN cũng sẽ phản đối, nhưng có thể họ sẽ ngưng hay huỷ bỏ vì họ cần cử tri hơn. Còn ông Tạ Đức Trí lại là người xưng mình là người quốc gia tỵ nạn cộng sản, nay ông đưa một diễn viên đóng phim do công an việt cộng chỉ đạo vào để vinh danh, qua hành động này không những ông đã XÚC PHẠM Cộng Đồng Việt Nam tại đây, mà ông còn CHUI CHA cái tên thị trường đã ra cái nghị quyết cấm cản việt cộng đến thành phố Westminster. Khi CĐVN lên tiếng phản đối thì ông lại cho là họ chỉ biết cầm súng chứ có biết gì về

Nhân đây cũng xin nói thẳng nói thật là cái “công trình XDTĐCTQT” của các ông không khác gì đưa con ngoại hôn, khi còn trong bụng thì che che dấu dấu, đến lúc đẻ ra thì èo uột, không được nhìn nhận bèn mang nhờ ông Vũ Văn Lộc nuôi. Nó cũng giống như đứa con hoang của Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Trung đã phải nhờ ông Vũ Quý Kỳ nuôi. Một điều trùng hợp lý thú ở đây là cả hai ông bố nuôi đều là người họ Vũ, Hồ Chí Minh và Trần Thái Văn đến khéo tìm người.

Còn việc huỷ bỏ quyết định vinh danh thì nó cũng không làm thay đổi vấn đề đúng như ông Lân nói. Đối với cô Ngô Thanh Vân thì huỷ bỏ hay được ông Tạ Đức Trí vinh danh thêm một hai lần nữa cũng thế thôi, cũng chẳng làm cho cô nở thêm cái lỗ mũi một xăng ti mét nào, vì đã hoàn tất nhiệm vụ được giao. Còn nếu ông Tạ Đức Trí muốn vinh danh thêm thì ông vẫn có thể làm theo ý ông muốn, các ông hãy góp ý đề ông Tạ Đức Trí thử làm để xem phản ứng của CĐVN thế nào? việt cộng nó cũng đang muốn các ông làm điều này để đo lường sự phản kháng của CĐVN ra sao? Riêng đối với bọn việt cộng thì chúng nó cũng đã đạt được phần nào mục đích, chúng nó sẽ kháo với nhau là:” thành với chả tri, qua con Ngô Thanh Vân ông đã ia trong văn phòng thị trường Tạ Đức Trí một bãi còn thối mãi cho đến hôm nay!”

Riêng về bà Kimberly Hồ. Ông Lân cho bà là trở mặt, là phản bội. Nói nghe buồn cười, các ông Tạ Đức Trí, Nguyễn Mạnh Chí là cái chó gì đối với bà để mà bà phản bội. Lúc Hoàng Kiều kêu gọi Recall, vì không ưa cái bản mặt của Hoàng Kiều mà bà bênh vực Tạ Đức Trí nên bị recall theo. Cộng Đồng cũng vì không thích cái tên Hoàng Kiều này mà Tạ Đức Trí mới thoát được recall, vì giữa thằng tôi và thằng tộ thì đồng hương chẳng lẽ ủng hộ thằng tôi. Bà Kimberly cũng vậy, bây giờ chỉ còn thằng tộ chẳng lẽ lại chơi với nó cho bản cả mình, cho nên bà phải tránh xa nó mà thôi.

Một lần nữa ông Nguyễn Quốc Lân vẫn giữ luận điệu vu oan giá họa. Trước thì ông vu cho các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân Nam Cali “giật xập tương đài”. Còn trong bài này thì ông ta gọi 3 nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ và ông Carlos Manzo là nhóm nghị viên Hoàng Kiều (cái tên Hoàng Kiều dùng để chụp mũ hoá ra đất khách), ông ta nói nhóm nghị viên Hoàng Kiều đã không những “giật xập” mà còn muốn chôn sống tương đài”. À thì ra vì sợ “chôn sống” mà các ông này đã đem “chôn

### Hình ảnh cho thấy những việc làm “hai mặt” của Tạ Đức Trí, Alan Võ Ford và Kiều Chinh







Tạ Đức Trí trao bằng Tưởng Lệ cho Ngô Thanh Vân, tài tử cuốn phim do Cục Điện Ảnh và Bộ

## NGHỊ QUYẾT TUYÊN DƯƠNG NGÔ THANH VÂN còn được gọi là VERONICA NGÔ

Xét rằng, Ngô Thanh Vân, còn được gọi là Veronica Ngo, là một nữ diễn viên Việt Nam từng đoạt giải, đạo diễn phim, nhà sản xuất và doanh nhân; và

Xét rằng, Ngô Thanh Vân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2005, tham gia các bộ phim điện ảnh bao gồm "Chuyện Tình Sài Gòn", "2 trong 1", "Kẻ Phản Động"; và

Xét rằng, Ngô Thanh Vân thu hút sự chú ý của quốc tế vì sự xuất hiện của cô trong bộ phim "Rogue", một bộ phim gồm 13 phần được sản xuất bởi MTV Châu Á và MediaCorp và phát sóng trên khắp Đông Nam Á và Úc Đại Lợi; và

Xét rằng, Ngô Thanh Vân đã được đề cử là Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất tại Cánh Diều Vàng và đã đoạt giải Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất trong Đại Hội Phim Việt Nam lần thứ 15; và



Xét rằng, Ngô Thanh Vân cũng là một người mẫu và ca sĩ tài năng, đã phát hành ba album nhạc và nhiều bài hát đơn; và

Xét rằng. Ngô Thanh Vân đã sáng lập văn phòng đại diện cho nghệ sĩ Việt Nam

Hình ảnh Thị Trưởng TP Westminster, vinh danh Ngô Thanh Vân xuất hiện trên báo VC, hàng Triệu người trong nước không thấy cờ Vàng.

**THÀNH NIÊN** **VĂN HÓA** THU KẾT

BIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH CÂU CHUYỆN VĂN HÓA

### 'Hai Phượng' thu 135 tỉ đồng, Ngô Thanh Vân được phía Mỹ tặng bằng khen

P.C.Tùng

Like 43 Share

15:39 - 07/03/2019 - THÀNH NIÊN ONLINE

Bom tấn Hai Phượng vừa công bố doanh thu phòng vé đạt hơn 135 tỉ đồng chỉ tính riêng cho thị trường Việt Nam sau 2 tuần công chiếu. Đây là kỷ lục doanh thu phòng vé mới của thể loại phim hành động tại Việt Nam.



2015 - Cờ Vàng VNCH trong 2 buổi khác nhau







## Tài Liệu Về Nghị Quyết Vinh Danh Ngô Thanh Vân và Công Ty Uprising Waves Film, LLC của Alan Ford, Kiều Chinh, Trí Tạ, và Đoàn Quế Anh

1. **Phim Hai Phượng, Furie là sản phẩm của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam** Với sự hợp tác tích cực của Cục Điện Ảnh và Bộ Công An từ phân đoạn kịch bản đến phân đoạn dàn dựng phim trường và qua sự kiểm duyệt và cho phép của Bộ Thông Tin VC. Trái với sự nhận định của Thị Trưởng Trí Tạ, phim Hai Phượng đưa ra hình ảnh Công An VC, tốt với dân và nhờ Công An theo dõi và phá vỡ tổ chức buôn người, mà con thơ của Hai Phượng mới được cứu thoát. Trên thực tế, Công An hèn với giặc ác với dân!



2. **Thị Trưởng Tạ Đức Trí Vinh Danh Ngô Thanh Vân và Nỗ lực đưa phim Hai Phượng và Điện Ảnh VN ra hải ngoại.**





Vào ngày 5 tháng 3, 2019 Thị Trường Tạ Đức Trí mời Ngô Thanh Vân đến văn phòng Thị Trường để trao bằng. Cùng



**Alan Vo Ford, Co-Producer/Actor**

As a licensed insurance broker for over 23 years and a licensed real estate broker specializing in Commercial and Residential Real Estate for over 15 years, Alan V. Ford understands the business world and has his mind set on being an entrepreneur with quick critical thinking skills. As a certified SBA consultant, Immigration consultant, as well as Business consultant, Ford has a vision to build a company that will thrive internationally and exponentially.

On the other hand, Ford has a dream of making historical movies that will leave lasting legacy for many generations. In the past 14 years, he had been an executive producer/producer for three feature films: the award-winning *Journey From the Fall*, *Ride the Thunder* and *Finding Julia*. Ford is also an avid philanthropist as finance director and sponsor for many charity events and large non-profit organizations.

**Kieu-Chinh Nguyen, Co-Producer/Actress**



Kieu-Chinh is the legendary Vietnamese-American actress with over five decades of international contributions to the motion picture industry from Southeast Asia, China, India, to Australia, Canada, and Hollywood. She started her acting career in South Vietnam in the 1957 and has appeared in more than 100 films & TV shows such as *M\*A\*S\*H* and *The Joy Luck Club*. In 1973, she found Giao Chi Film Company. Its debut movie, *Warrior, Who Are You* (*Ngươi Tinh Khong Chan Dung*) was one of the most awarded movies in Asia. She has received numerous accolades & awards throughout her career including: Best Actress Award of South Vietnam (1969), Asian Film Festival in Taipei (1973), Cinema Delle Donne Film Festival in Italy (2003), Lifetime Achievement Award from ViFF (2003), San Diego



Film Festival (2006) and San Francisco Global Film Festival (2015). The documentary "Kieu-Chinh: A Journey Home" by FOX TV earned an Emmy award in 1996. In 2017, Kieu-Chinh received a Congressional Record Award from the United States Government.

## Phụ Lục A – Kiều Chinh and Vietnam Children’s Fund



TRANG CHỦ » HÒA BÌNH - HỮU NGHỊ

### Trường Văn phòng Dự án tổ chức VCF được trao tặng Huy chương Hữu nghị

Thứ ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014 | 15:53

(Vietpeace) Ngày 15/4, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng đã trao Huy chương Hữu nghị cho ông Samuel Christopher Russell, Trưởng Văn phòng Dự án tổ chức Vietnam Children's Fund (VCF) tại Việt Nam.



Vietnam Children's Fund (VCF)  
VCF Co-chairperson, Kieu Chinh, presenting teaching aids to the school director.  
50th School Inauguration in 50th School Inauguration -  
May 6, 2016 · 📍





**Vietnam Children's Fund (VCF)**  
VCF Board Members and staff in front of the banner.

50th School Inauguration in 50th School Inauguration -